

ไฟนรกมีจริงไหม?

นักเทววิทยาชั้นนำคนหนึ่งของนิกายโปรเตสแตนต์ตั้งข้อสังเกตว่า ...
เป็นที่น่าสงสัยว่าในปัจจุบันชาวโปรเตสแตนต์ที่มีการศึกษาจำนวนมากเชื่อใน "สวรรค์" และ "นรก"
ว่าเป็นสถานที่จริงหรือไม่ ... "แต่ถึงกระนั้นนรกหลายล้านก็ยังมีอยู่จริงอย่างน่าสยดสยอง! มีนรกจริง
ไฟจริง ความทรมานที่แท้จริง พระคัมภีร์กล่าวได้อย่างไร?

ร้านอาหารนั้นเต็มไปด้วยผู้ชายและผู้หญิงพูดคุยเรื่องธุรกิจในแต่ละวันด้วยมือกลางวัน
ร้านนี้ตั้งอยู่ระหว่างอาคารธนาคารและร้านขายหมวก โดยร้านแห่งนี้มีความยาวและแคบ
ดังนั้นหลายคนที่นั่งด้านหลังจึงมองไม่เห็นที่เกิดอะไรขึ้นตรงทางเข้า ประมาณ 12:30 น.
เมื่อผู้คนยังคงยืนเข้าแถวรอรับโต๊ะ ผู้หญิงสามคนเดินเข้ามา สองคนค่อนข้างผอม คนหนึ่งอ้วนเกินไป
ทุกคนรุกรังและไม่เรียบร้อย

ประมาณครึ่งทางหลังร้าน มีผู้หญิงคนหนึ่งตะโกนเสียงดัง "ไฟ! ไฟ! ไฟ! เพลิงนรกและกัมมะถัน!"

คืนตระหนก! เหล่านักทานต่างลุกขึ้นยืน जानต่างๆ
ตกลงบนพื้นขณะที่ลูกค้าพยายามจะออกจากทางออกที่ใกล้ที่สุดเพื่อตอบสนองต่อคำเดียวที่พวกเขาได้ยินจา
กการสนทนาที่วุ่นวาย "ไฟ!"

แต่ผู้หญิงคนนั้น "เป็นพยานให้พระคริสต์" ต่อไป
โดยแจ้งลูกค้าทุกคนที่ร้านอาหารว่าพวกเขาจะตกรถและต้องทนทุกข์ในเปลวเพลิงที่แผดเผาตลอดเวลา
เว้นแต่พวกเขาจะยอมรับพระเยซูคริสต์! ขณะที่เธอร้องข้อความนี้จนสุดปอด
คู่หูของเธอก็ก้มลงใกล้หูของผู้อุปถัมภ์และกระซิบว่า "ถ้าวันนี้คุณตาย
คุณจะพร้อมที่จะพบกับพระเยซูหรือไม่"

หลังจากที่หายจากอาการตกใจแล้ว
ผู้จัดการได้เชิญผู้เผยพระวจนะที่มีนิสัยเหมือนตัวเองสามคนนี้ออกจากสถานประกอบการของเขา
ทุกอย่างเงียบลง และเสียงสนทนาก็กลับมาใกล้ปกติอีกครั้ง แต่มีเพียงไม่กี่คนที่พูดถึงธุรกิจอีกต่อไป
ชื่อของพระเยซูคริสต์ถูกใช้ในสถานการณ์ที่น่ารังเกียจอย่างยิ่ง ผู้คนที่องใส่ปั้นปูน อาหารหกลใส่เสื้อผ้า
สติแตก และความคิดเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างรับประทานอาหารกลางวันก็ถูกลืมไป
ทั้งวันถูกทำลายสำหรับบางคน!

**แนวความคิดในยุคกลางของนรกแสดงให้เห็นถึงวาระที่จะบิดเบี้ยวไปชั่ววันรันคร์ในหลุมบ่อที่กำลังลุกไ
หม้ นี้ไม่ใช่ "นรก" ที่พระคัมภีร์พูด!**

แต่ถึงแม้ว่าจะพูดจาหยาบกระด้าง แต่ไฟนรกที่ผู้เผยพระวจนะเทศน์เทศนานี้มีอยู่จริงหรือ?

โลกแห่งความสับสน!

ในช่วงปลายศตวรรษที่ 20

เมื่อมนุษยชาติดูเหมือนจะมีความรู้มากขึ้นในประเด็นใดก็ตามมากกว่าที่เขาเคยมีในประวัติศาสตร์ทั้งหมดของเขา มีความสับสน ความคิดที่ปะปนกัน

และความเชื่อโชคลางเกี่ยวกับปัญหาที่ลึกลับที่ลุกเป็นไฟมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา !

ผู้ไม่เชื่อพระเจ้าและนักวิทยาศาสตร์ที่มีใจแคบประกาศเสียงดังว่าพวกเขาไม่เชื่อว่าพระเจ้ามีอยู่จริง สวรรค์หรือนรกน้อยกว่ามาก

ในอีกทางหนึ่งคือคนเคร่งศาสนาที่เชื่อในธรรมะหรือเพราะเห็นแก่ความยุติธรรม

เชื่อว่ามิใช่ไฟนรกที่เผาไหม้ไม่เคยเผาไหม้ไม่เคยเผาผลาญ

และทรมานซึ่งรอคอยผู้ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพของพระคริสต์

แม้ว่าจะถูกหลอก แต่บุคคลเหล่านี้ยืนยันว่าข้อความจากพระเจ้าถึงมนุษยชาติก็คือว่า ถ้ามนุษย์ไม่ยอมรับและรักพระเจ้าในช่วงเกือบ 70 ปีที่เขากำหนด พระเจ้าแห่งสวรรค์ ผู้ทรงรอบรู้ รักทุกสิ่งเปี่ยมด้วยพระเมตตา

จะสะสมความเจ็บปวดที่คาดไม่ถึงและแสนสาหัสในเปลวเพลิงแห่งนรกที่ไม่มีวันมอดไหม้บนจิตวิญญาณนี้ไปชั่วนิรันดร์เพราะความบาป 70 ปี

หลายคนอ้างว่าเป็นพลังของข่าวประเสริฐ!

ว่าถ้าคุณลบการลงโทษในนรกและความเจ็บปวดของความทุกข์ทรมานนิรันดร์จากข่าวดีข่าวประเสริฐจะไม่มีใครยอมรับคำสอนอื่น ๆ ของพระเจ้า

นรกในข่าวประเสริฐของพวกเขากลายเป็นสถานที่ซึ่งพระเจ้าล้างแค้นให้กับ "คนบาป" หากสิ่งนี้เป็นจริงและรัฐบาลต่างๆ ของโลกนี้ต้องปฏิบัติตามตัวอย่างของ "พระเจ้าผู้ทรงปรีชาญาณ" องค์กรนี้ ดังนั้น แทนที่จะถูกจำคุกหรือประหารชีวิต อาชญากรควรถูกทรมาน!

บรรดาผู้ที่อ้างว่าเป็นตัวแทนของพระเจ้าบนแผ่นดินโลก

ตั้งแต่บาทหลวงผู้สูงศักดิ์ไปจนถึงผู้ประกาศข่าวประเสริฐที่มุ่มถน

ล้วนเรียกร้องให้คุณเลือกตอนนี้ว่าจะใช้เวลาชั่วนิรันดร์ในสวรรค์หรือนรก! สองสิ่งนี้ถูกมองข้าม:

หนึ่งที่ทุกคนต้องเลือกตอนนี้ และสอง ชั่วนิรันดร์นั้นจะถูกใช้ในนรก

ที่มาของความจริง!

เราจะไปหาความจริงที่แท้จริงของเรื่องนี้ได้ที่ไหน?

หากมีไฟนรกที่เผาผลาญและทรมานอยู่เสมอซึ่งพระเจ้าแห่งสวรรค์เตรียมไว้สำหรับผู้ที่ทำบาปต่อพระองค์แน่นอนว่ามันทำให้เราแต่ละคนต้องหารายละเอียดเกี่ยวกับไฟนั้น!

วิทยาศาสตร์มีคำตอบหรือไม่? มีใครบ้างในเชิงวิทยาศาสตร์เห็นและตรวจสอบบนกรู๊ตึกและกลืนของนรก สังเกตมันในความทุกขัระทมระทมทั้งหมดของมัน และกลับมาเล่าถึงการมีอยู่และเงื่อนไขของมันหรือไม่?

ไม่! วิทยาศาสตร์ไม่มีคำตอบ!

สารานุกรมสามารถให้สิ่งที่มนุษย์คิดเกี่ยวกับนรกตลอดยุคสมัยในอดีตให้คุณได้เท่านั้น!

แหล่งเดียวที่พูดด้วยสิทธิอำนาจที่แท้จริงในเรื่องนี้คือพระคำของพระเจ้า!

“พระวาระของพระองค์เป็นความจริง” (ยอห์น 17:17)

พระคัมภีร์เป็นแหล่งเดียวที่พูดด้วยอำนาจเบ็ดเสร็จในเรื่องนี้

ซึ่งเป็นหัวข้อที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ แต่ยังเป็นวิทยาศาสตร์สมัยใหม่

เท่าที่ความรู้เกี่ยวกับคนตายยังเห็นพ้องต้องกันกับพระคัมภีร์ในทุกรายละเอียด

แทนที่จะพยายามจินตนาการว่านรกจะเป็นอย่างไร

ให้เราเข้าไปที่หน้าพระวาระของพระเจ้าโดยตรงและค้นหาว่าพระเจ้าจะตรัสว่าอย่างไร

ปล่อยให้พระคัมภีร์ตีความเองทั้งหมด ไม่ให้จินตนาการของเรา โดดเล่นไปในทุกจุด

เป็นการพิสูจน์ทั้งหมดอย่างแท้จริง สิ่งของ!

หลักคำสอนเรื่องนรกที่โลกนี้เสนอขึ้นนั้นกำหนดโดยการใช้ความกลัวอย่างยิ่งที่จะบังคับให้คุณยอมรับพระกิตติคุณ นี่ไม่ใช่พระวิญญาณของพระเจ้า เพราะพระวาระของพระเจ้ากล่าวว่า

"เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานวิญญาณแห่งความกลัวแก่เรา

แต่ให้พลังแห่งความรักและจิตใจที่มั่นคงแก่เรา!" (2 ทิโมธี 1:7.)

ความจริงจากพระวาระของพระเจ้าเองจะเห็นด้วยกับพระวิญญาณแห่งความรักแท้

แต่จะไม่เบี่ยงเบนจากฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าอย่างแน่นอน และคำอธิบายทั้งหมดจะมีเหตุผลอย่างสมบูรณ์!

ทางเลือกหลักโดยรวมที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้สำหรับทุกคนนั้นพบได้ใน "ข้อความสีทอง" ของพระคัมภีร์ ยอห์น 3:16 ที่มีคนสั่งสอนมากแต่ไม่ค่อยเข้าใจ

“เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์

เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” ด้านหนึ่ง

พระเจ้าตรัสว่าถ้าคุณยอมรับการเสียดสีของพระบุตรองค์เดียวที่ถือกำเนิดของพระองค์ คุณจะมีชีวิตนิรันดร์

ในทางกลับกัน ถ้าคุณไม่ยอมรับพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดที่สิ้นพระชนม์เพื่อคุณ คุณต้อง "พินาศ"!

นรกเข้ามาในนี้ได้อย่างไร? นรกคืออะไร? นรกอยู่ที่ไหน? ใครไปนรก? คุณอยู่ในนรกนานแค่ไหน?

คุณสามารถออกจากนรก?

นรกคืออะไร?

ความสับสนอยู่ในความคิดของคริสเตียนในปัจจุบัน
เพราะเขาได้รับแจ้งว่าพระคัมภีร์ไม่ได้หมายความว่าตามทีกล่าวไว้ หรือไม่ว่าที่ได้ก็ตามทีกล่าวถึง "นรก"
ในพระคัมภีร์ จะเป็นนรกแห่งไฟสำหรับการทรมานผู้ถูกสาปแช่งชั่วนรันดร์
พระวณะของพระเจ้าเปิดเผยอย่างชัดเจนว่ามีนรกมากกว่าหนึ่งประเภท

มีคำภาษากรีกสามคำที่แตกต่างกัน ซึ่งแต่ละคำมีความหมายต่างกัน ซึ่งแปลว่า "นรก"
ในฉบับคัมภีร์เจมส์

คำว่า Hades ในภาษากรีกหมายถึง "หลุม" หรือ "หลุมฝังศพ" ในปี ค.ศ. 1611 เมื่อแปลฉบับคัมภีร์เจมส์
ชาวอังกฤษพูดถึงการเอามันฝรั่งไปไว้ใน "นรก" สำหรับฤดูหนาว นั่นคือ ง่าย ๆ ลงไปในรูดิน!
จะต้องมีที่สำหรับคนตาย และในสถานที่นั้นเราทุกคนต่างก็รู้ว่าหลุมศพ
ถ้าคนตายทันทีที่ไปสวรรค์หรือนรก พระวณะของพระเจ้าจะไม่ตรัสว่า
"เพราะว่าดาวิดไม่ได้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์" (กิจการ 2:34) และ "พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอพูดกับท่านอย่างเสรี
ของดาวิดผู้เฒ่าผู้แก่ ซึ่งเขาทั้งตายและถูกฝัง และอุโมงค์ฝังศพของเขาอยู่กับเราจนถึงทุกวันนี้" (กิจการ 2:29)

ในช่วงเวลาที่เปโตรกำลังเทศนาคำเทศนาที่ได้รับการคลอใจครั้งแรกของเขาในวันเพ็นเทคอสต์ในปี ค.ศ.
31 50 วันหลังจากพระคริสต์เสด็จขึ้นสู่พระบิดาในสวรรค์ครั้งแรกจาก "นรก" นี้
เขากล่าวว่าผู้เฒ่าผู้ยิ่งใหญ่ของดาวิดยังอยู่ในนรก!

ภาพภายในหลุมฝังศพของเฮโรด มันคือ "นรก" (กรีก: Hades) - หรือ HOLE ในพื้นดิน นั่นคือสิ่งที่คำว่า "Hades" ในภาษากรีกหมายถึงจริงๆ!

ให้เราเข้าใจสิ่งนี้!

"เพราะว่าเจ้าจะไม่ปล่อยให้จิตวิญญาณ [ของดาวิด] ของนันทนรก
และเจ้าจะไม่ปล่อยให้ผู้บริสุทธิ์ของพระองค์ [พระเยซูคริสต์] นำเปื่อย" (กิจการ 2:27)
สิ่งนี้อ้างไว้ในพันธสัญญาใหม่ของคุณจากสดุดี 16:10 ที่ซึ่งดาวิดพยากรณ์ถึงการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์
การตรึงกางเขนและการสิ้นพระชนม์ การฝังและอยู่ในหลุมศพ "นรก" แต่การที่เขาอยู่ในหลุมฝังศพจะ
ไม่นานพอที่พระองค์จะทรงทน "ความเสื่อมทราม" นั่นคือความเสื่อมของเนื้อหนัง
แต่หลังจากที่พระคริสต์ฟื้นคืนพระชนม์แล้ว ดาวิดยังคงอยู่ในหลุมศพ ในอุโมงค์ของเขา เสื่อมโทรมไปหมด
ในเวลานั้น ไม่มีอะไรนอกจากฝุ่นธุลี

โดยการเปรียบเทียบพระคัมภีร์นี้กับพันธสัญญาเดิม
เราพบว่านรกแห่งพันธสัญญาใหม่นี้เป็นเหมือนนรกขุมนรกแห่งพันธสัญญาเดิม
พระวณะของพระเจ้าอธิบายนรกนี้อย่างชัดเจน มันเป็นเพียงหลุมฝังศพที่ทุกคนไปเมื่อเขาตาย ไม่ใช่
"ที่พำนักของคนตาย"
ในแง่ที่ว่าวิญญาณที่ตายแล้วกำลังเดิน ไปมาในอ้าที่มีดและเข็นที่โหนสั๊กแห่งในใจกลางโลก

แต่เป็นเพียงสถานที่พัก่อนที่ทุกคนที่เสียชีวิตรอการฟื้นคืนชีพ นั่นคือเหตุผลที่สดุดีชัยชนะถูกยกมาไว้ใน 1 โครินธ์ 15 บทการฟื้นคืนพระชนม์ที่กล่าวว่า "0 หลุมฝังศพ ชัยชนะของเจ้าอยู่ที่ไหน" (1 โครินธ์ 15:55) ทุกคนที่ตายและฝังและกลายเป็นฝุ่นในที่สุดจะฟื้นคืนชีวิต บางคนมีชีวิตนิรันดร์ บางคนไปสู่การพิพากษา นรกขุมนรกนี้จะไม่ถูกยึดครองชั่วนิรันดร์กับผู้ที่ใช้เวลาอยู่ที่นั่น

คำอธิบายของนรกนี้ไม่ได้ถูกทิ้งให้อยู่ในจินตนาการของมนุษย์ แต่มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน "มือของท่านจะทำอะไรก็จงทำเถิด เพราะในหลุมฝังศพไม่มีงาน ไม่มีเครื่องมือ ไม่มีความรู้ หรือปัญญา ในหลุมฝังศพ [sheol — hades — hell] ที่เข้าไป" (ปัญญาจารย์ 9:10)

พระคัมภีร์ของคุณอธิบายว่าเป็นสถานที่ที่ตายแล้ว! คุณจะอธิบายหลุมฝังศพได้อย่างไร?

"เพราะคนเป็นรู้ว่าเขาจะต้องตาย แต่คนตายไม่รู้อะไรเลย พวกเขาไม่มีรางวัลอีกต่อไป เพราะความทรงจำของพวกเขาถูกลืมไปแล้ว ความรัก ความเกลียดชัง และความอิจฉาริษยาของพวกเขาได้พินาศไปแล้ว!" (ปัญญาจารย์ 9:5-6.) พระวณะของพระเจ้าเป็นคำพูดที่ตรงไปตรงมา หลุมศพ "นรก" ที่คุณหรือใครก็ตามที่ไปสู่ความตาย เป็นสถานที่ซึ่งไม่มีกิจกรรมทางร่างกายและจิตใจใดๆ "ลมหายใจ [ของมนุษย์] ของเขาออกไป เขาจะกลับสู่โลกของเขา ในวันนั้นเอง ความคิดของเขาจะพินาศ!" (สดุดี 146:4)

การทดลองทางวิทยาศาสตร์ใดๆ ก็ตามที่สามารถบังคับใช้และสังเกตได้ จะสนับสนุนข้อความในพระคัมภีร์เหล่านี้ได้อย่างสมบูรณ์ แต่นี่เป็นเท่าที่วิทยาศาสตร์สามารถช่วยเราได้ นี่เป็นนรกเดียวที่วิทยาศาสตร์สามารถรับรู้ได้

พวกคริสตจักรพยายามสร้างความสับสนให้นรกแห่งนี้โดยยอมรับว่ามันเป็นหลุมศพจริงๆ แต่จะอธิบายต่อไปว่ามีเพียงร่างกายเท่านั้นที่ไปที่หลุมฝังศพในขณะที่วิญญาณไปที่อื่น หลักคำสอนนี้ไม่สามารถพิสูจน์ได้จากหน้าพระวณะของพระเจ้า (เขียนในหนังสือเล่มฟรี Do You Have an Immortal Soul?) พระวณะของพระเจ้ากล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า เดวิดไม่ใช่ร่างของ เดวิดที่ตายและถูกฝังและไม่ได้อยู่ในสวรรค์! และถ้าเดวิดไม่ใช่ ก็ไม่มีใครเป็นอีกแน่นอน

นรกอีกแห่ง

คำภาษากรีกคำที่สองที่แปลว่า "นรก" คือทาร์ทารุ ใช้เพียงครั้งเดียวในพระคัมภีร์ "เพราะว่าถ้าพระเจ้าไม่ทรงลงเวรทวดสวรรค์ที่ทำบาป แต่โยนพวกเขาลงนรก ..." (2 เปโตร 2:4) คำว่านรกในที่นี้แปลแบบหลวมๆ ไม่ใช่สถานที่แต่เป็นเงื่อนไข หมายถึงเงื่อนไขของการยับยั้งซึ่งใจที่พระเจ้ากำหนดให้ทวดสวรรค์เหล่านั้นที่กบฏต่อพระองค์และติดตามซาตานมาร คำนี้ — tartaroo hell — ไม่เคยใช้เพื่ออ้างถึงมนุษย์

เมื่อซาตานและพวกปีศาจกบฏต่อพระเจ้า พระองค์ทรงทำให้พวกเขาอยู่ในสภาพที่อดกลั้น เช่นเดียวกับที่รัฐบาลสมัยใหม่กำหนดให้อาชญากรอยู่ในสภาพที่อดกลั้น ซึ่งพวกเขาจะต้องอยู่นานกว่าจะถึงเวลาพิพากษา (ยูดา 6)

วิทยาศาสตร์ไม่เคยสังเกตนรกทาร์ทารุนี้! คนในคริสตจักรรู้สึกสับสน!
ความจริงของพระเจ้านั้นชัดเจนมาก!

นรกที่แท้จริง

คำภาษากรีก gehenna หมายถึงสถานที่แห่งการลงโทษ เกเฮนนาหรือหุบเขาอิน โนมเป็นสถานที่ซึ่งอยู่นอกกรุงเยรูซาเล็มซึ่งมีการทิ้งขยะ สิ่งโสโครก และซากศพเพื่อนำไปเผาทิ้ง มันเป็นที่ทิ้งขยะในเมืองและมักจะมีไฟลุกไหม้เพื่อเผาผลาญขยะที่ถูกทิ้งไปที่นั่น พระเยซูคริสต์และสาวกของพระองค์และอัครสาวกหลังจากพระองค์ใช้คำนี้อย่างสม่ำเสมอเมื่อพวกเขาอ้างถึง "นรก" นั้นซึ่งจะเผาคนบาป!

นรกเกเฮนนาเป็นคำพ้องความหมายสำหรับบึงไฟที่ซึ่งผู้ไม่กลับใจจะต้องถูกโยนทิ้งเมื่อหมดเวลา นี่เป็นนรกแห่งเดียวในพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับเปลวไฟหรือไฟ ไม่มีกรกล่าวถึงถ้ำชั้นในในบาดาลของโลก ไม่มีห้องที่เต็มไปด้วยน้ำแข็งที่เท้าของผู้คนยื่นออกมาและถูกวิญญาณโรคจิตจี้จี้ในพระวณะของพระเจ้าโดยอ้างอิงถึงนรกในเกเฮนนานี้ ไม่เคยอธิบายว่าเป็นไฟที่คนถูกสาปมีชีวิตอยู่ แต่เป็นไฟที่คนถูกสาปตาย!

เพื่ออธิบายการใช้คำพื้นฐานสองคำในภาษากรีกและแปลว่า "นรก" ในภาษาอังกฤษในฉบับกษัตริย์เจมส์: "และความตายและนรกก็ถูกโยนลงไปบึงไฟ นี่คือการตายครั้งที่สอง และใครก็ตาม ไม่พบเขียนไว้ในหนังสือแห่งชีวิต ถูกทิ้งลงในบึงไฟ" (วิวรณ์ 20:14-15) คำว่า "นรก" ที่แปลว่า "นรก" ในข้อ 14 คือ ฮาดีส หลุมศพ หลุมฝังศพและบรรดาผู้ที่ไม่พบเขียนไว้ในหนังสือแห่งชีวิตจะถูกโยนลงไปบึงไฟ - นรกในเกเฮนนา สิ่งนี้จะทำให้หลุมศพว่างเปล่า - ฮาเดสนรก - และมันจะไม่มีอยู่จริง - จะไม่มีใครถูกฝังในหลุมศพอีกเลย พวกเขาจะถูกเผา

พระคัมภีร์เหล่านี้ขัดแย้งกันไหม?

แม้จะมีการกล่าวถึงหัวข้อเรื่องนรกอย่างชัดเจนในพระคัมภีร์ หลายคนยังคงอ้างข้อพระคัมภีร์อื่น ๆ นอกบริบทว่าเป็นข้อพิสูจน์ว่าพระเจ้าใช้นรกเพื่อจุดประสงค์ในการทรมานผู้ถูกสาปแช่งไม่รู้จบ ในขณะที่บางคนยังอ้างข้อพระคัมภีร์อื่น ๆ เพื่อเป็นหลักฐานว่านรกเป็นเครื่องมือที่พระเจ้าใช้เพื่อทำลายคนชั่วร้าย ร่างกาย และจิตวิญญาณ!

ภาพถ่ายบริเวณก้นหุบเขาอินนาม นอกกรุงเยรูซาเลม
ไฟที่ลุกไหม้ในหุบเขาในสมัยพันธสัญญาใหม่แสดงถึงการลงโทษขั้นสุดท้ายซึ่งจะเผาคนชั่วร้ายให้เป็นถ่าน
าน (มาลาคีย์ 4:1; วิวรณ์ 20:14; มัทธีว 3:10-12)

พระคัมภีร์ข้อหนึ่งขัดแย้งกับอีกข้อหนึ่งหรือไม่? ไม่! พระวาทะของพระเจ้ากล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า "...พระคัมภีร์ไม่สามารถหักได้!" (ยอห์น 10:35) เราจะใช้พระคัมภีร์ชุดหนึ่งเพื่อ "ตีหัว" พระคัมภีร์อีกชุดหนึ่งได้อย่างไร คำตอบคือไม่สามารถทำได้ - พุดตรงๆ!

เราต้องไม่อ่านความหมายที่สืบทอดมาหรือที่ปรารถนาของเราในข้อพระคัมภีร์ข้อใดโดยเฉพาะ - "ไม่มีคำพยากรณ์ของพระคัมภีร์เป็นการตีความส่วนตัว" (2 เปโตร 1:20) - แต่ข้อความแต่ละตอนถูกตีความโดยและในแง่อื่นๆของข้อความ!

มาดูข้อพระคัมภีร์ที่ใช้บ่อยที่สุดในหัวข้อนี้กัน และเข้าใจข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ในพระวาทะของพระเจ้าที่มองเห็นได้ชัดเจน มาดูกันว่าจริงๆ แล้วพวกเขาพูดอะไรกัน!

ความเป็นอมตะของตัวหนอน?

พบข้อความที่น่าสนใจในมาระโก 9:48 ในข้อพระคัมภีร์นี้ พระคริสต์ตรัสถึงหนอนตัวหนึ่งที่ "ไม่ตาย" ใครเคยได้ยินเรื่องความเป็นอมตะของหนอนบ้าง? พระคริสต์หมายถึงอะไร?

บางคนคิดว่าพระเยซูกำลังพูดถึงคนว่าเป็นหนอนและพยายามที่จะบอกว่า "คน" เหล่านี้ไม่เคยตาย แต่มีชีวิตอยู่ด้วยความทรमानอันแสนทรमान คนที่พูดแบบนี้ไม่ได้สังเกตว่าพระเยซูไม่ได้เรียกคนชื่อว่า "หนอน" แต่พูดถึงหนอนของพวกเขาแทน พจนานุกรมกำหนดคำในภาษาฮีบรู (อิสยาห์ 66:24) และภาษากรีก (มาระโก 9:48) ที่แปลว่า "หนอน" ว่าเป็นด้วงหรือตัวหนอน และคำเหล่านี้ไม่ได้หมายถึงมนุษย์แต่อย่างใด พระคริสต์ไม่ได้สอนเรื่องความเป็นอมตะของคนหรือหนอน!

อันที่จริง พระเยซูทรงอยู่ที่นั่นเตือนผู้ฟังว่าผู้ที่ "ทำให้ขุนเคื่อง" ผู้ที่จะดำเนินชีวิตด้วยการกบฏต่อพระเจ้า จะถูกโยนลงใน "ไฟนรก" คัมภีร์ไบเบิลส่วนใหญ่แสดงให้เห็นว่านี่คือไฟในเกเฮนนา พระเยซูตรัสถึงเกเฮนนาว่าเป็นความตายครั้งที่สองใน "บึงไฟ" ซึ่งจะตกแก่คนอธรรม

เกเฮนนาหรือหุบเขาอิน โนมตั้งอยู่นอกกรุงเยรูซาเล็มและเป็นสถานที่ที่ทิ้งขยะ สิ่งโสโครก ซากสัตว์และอาชญากรที่ถูกดูหมิ่น หากมีสิ่งใดโดยเฉพาะศพที่ตกลงบนหิ้งเหนือกองไฟ มันจะกินหนอนหรือตัวหนอนจำนวนมากที่สัตว์และพืชผักที่สะสมอยู่ที่นั่น

สำหรับหนอนเหล่านี้ที่พระคริสต์กำลังพูดถึงเมื่อพระองค์ตรัสว่า "หนอนของพวกเขาไม่ตาย" แต่พระคริสต์ไม่ได้หมายความว่าหนอนแต่ละตัวจะมีชีวิตอยู่ตลอดไป!

ที่จริงแล้ว ตัวหนอนเหล่านี้เป็นตัวอ่อนที่พัฒนาจากไข่ที่แมลงวันสะสมไว้ พวกมันยังคงอยู่ในระยะดักแด้เพียงไม่กี่วัน จากนั้นพวกมันด้กแด้และในที่สุดก็กลายเป็นแมลงวัน และตายในเวลาต่อมา สิ่งเหล่านี้เป็นข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ที่นักศึกษาวิทยาศาสตร์ตัวจริงทุกคนรู้จัก

และยังมีบางคนคิดว่าพระคริสต์ทรงตรัสอย่างโง่เขลาว่าตัวอ่อนเหล่านี้ยังคงมีชีวิตอยู่ตลอดไปในขั้นตอนของการพัฒนานั้น!

นี่แสดงให้เห็นว่าเราควรระมัดระวังในการใช้สติปัญญาและสามัญสำนึกในการศึกษาพระคำของพระเจ้าเสมอ พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นวิญญาณของจิตใจที่ดี (2 ทิโมธี 1:7)

มาใช้จิตใจที่พระเจ้าประทานให้เราอย่างถูกต้องกันเถอะ!

การอ้างอิงถึงตัวหนอนเดียวกันนี้มีอยู่ในอิสยาห์ 66:24
ที่นี้เราพบอีกครั้งว่าคำภาษาฮีบรูหมายถึงดวงทั่วไปหรือตัวหนอน
หนอนหรือตัวอ่อนเหล่านี้กินซากศพเป็นเวลาสองสามวันแล้วจึงออกมาเป็นแมลงวัน ดังนั้นตัวหนอนเหล่านี้
"ไม่ตาย" แต่ยังคงพัฒนาเป็นแมลงวันเช่นเดียวกับหนอนปกติที่แข็งแรง!
แมลงวันจะเก็บไข่ต่อไปตราบนานเท่าที่ยังมีซากศพหรือสิ่งอื่น ๆ ที่ตัวอ่อนจะกิน นอกจากนี้
โปรดสังเกตด้วยว่าข้อนี้กล่าวอย่างชัดเจนว่าผู้คนที่กำลังจะให้เห็น "มองดู"
สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นที่ใจกลางโลกหรือซ่อนตัวอยู่ในรูในพื้นดิน

น่าตกใจ การอ่านข้อนี้โดยเฉพาะอย่างชัดเจนและรอบคอบ (ข้อ 24)
แสดงให้เห็นว่าข้อนี้ไม่ได้พูดถึงคนที่มีชีวิตอยู่ แต่เป็น "ซากศพของคนทีล่งละเมิดต่อฉัน"
พวกเขาไม่มีชีวิตและทุกซ์ทรมานอย่างมีสติในทุกกรณี!

ไฟที่ไม่เคยดับ!

“และถ้ามือของเจ้าทำให้เจ้าชุ่นเคือง จงตัดทิ้งเสีย เป็นการดีกว่าที่เจ้าจะเข้าสู่ชีวิตที่พิการ
ก็ยังดีกว่ามีสองมือไปในนรกในไฟที่ไม่มีวันดับ!” (มาระโก 9:43 ดู มัทธิว 18:8-9 ด้วย ซึ่งเป็นคำถามเดียวกัน)

นั่นหมายถึงการเผาไหม้ตลอดไปและไม่เคยเผาไหม้หรือไม่? ลองแบบทดสอบนี้: ใส่กระดาษลงในถาด
จุดไฟด้วยไม้ขีดไฟ

ตอนนี้อย่าดับไฟนั้น!

อย่าพูดออกมา เพราะนั่นคือสิ่งที่ "ดับ" หมายถึง อีกไม่นานกระดาษจะไหม้
แล้ววางลงบนพื้นแล้วเหยียบมัน! ตอนนี้มันเป็นเพียงจี้เก้าอี้ผ้าเท้าของคุณ
ตรงตามที่พระคัมภีร์ของคุณบอกไว้อย่างชัดเจนว่าคนชั่วร้ายจะต้องเป็นอย่างนั้น! ในเยเรมีย์ 17:27
พระเจ้าเตือนชาวเยรูซาเล็มว่าจะถูกเผาและไฟจะไม่ดับ เว้นแต่พวกเขาจะสำนึกผิด ในเยเรมีย์ 52:13
คุณอ่านเรื่องราวการเผากรุงเยรูซาเล็ม ไฟนั้นไม่ได้ดับ! ยังไม่ไหม้! มันเพิ่งเผาไหม้ตัวเอง

ตัวอย่างไฟนรก

พระเจ้าไม่ทรงปล่อยให้คำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้ให้มนุษย์ใช้เหตุผลและคิดขึ้นมาเอง
ในการเตือนอย่างเข้มงวดแก่ผู้ที่ต้องการกลับไปสู่ความเชื่อที่ครั้งหนึ่งเคยได้รับ พระเจ้า

ผ่านผู้รับใช้ของพระองค์ Jude ที่ตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของผลกระทบของไฟนินรันด์!

"แม้เมืองโสโดมและโกโมราห์ และเมืองโคยรอบในลักษณะเดียวกัน

การล่วงประเวณีและติดตามเนื้อหนังที่แปลกประหลาด ก็ถูกนำมาเป็นตัวอย่าง

ที่ต้องทนทุกข์กับการแก้แค้นชั่วนินรันด์"! (ยูดา 7)

เมืองโสโดมและโกโมราห์เหล่านี้ได้รับความทุกข์ทรมานจากการแก้แค้นด้วยไฟนินรันด์
เมืองเหล่านี้ยังคงถูกไหม้และยังไม่ถูกทำลายหรือไม่?

แน่นอนว่าไม่!

“ไฟนินรันด์” หมายความว่า ไฟที่มีผลถาวรหรือนินรันด์ เมืองโสโดมและโกโมราห์ไม่เคยถูกสร้างใหม่!

ไฟที่เผาผลาญเมืองโสโดมและโกโมราห์ก็ดับไป

เห็นได้ชัดว่าไม่มีคำถามเกี่ยวกับความหมายที่ชัดเจนของพระวจนะของพระเจ้า

ทุกคนที่ยืนกรานที่จะกบฏต่อพระองค์โดยไม่สำนึกผิดจะถูกเผาเป็นไฟนินรันด์ที่แท้จริง!

ทรมานตลอดกาล?

หลายคนสับสนในวิวรณ์ 20:10 น. ส่วนหนึ่งมาจากการแปลผิด

และอีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะพวกเขาไม่ยอมให้พระคัมภีร์ตีความพระคัมภีร์

"และมารที่หลอกลวงพวกเขาถูกโยนลงไปในบึงไฟและกำมะถัน ที่ซึ่งสัตว์ร้ายและผู้เผยพระวจนะเท็จอยู่
และจะถูกทรมานทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดไปเป็นนิตย์"

ในเวอร์ชัน กษัตริย์jemส์คุณจะสังเกตเห็นว่าคำว่า "เป็น" เป็นตัวเอียง

ซึ่งหมายความว่าผู้แปลเป็นผู้จัดทำคำนี้และไม่ใช้ภาษากรีกดั้งเดิม

นี่คือการแปลผิดที่ทำให้เข้าใจผิดโดยระบุว่าสัตว์ร้ายและผู้เผยพระวจนะเท็จยังคงอยู่ในบึงไฟในเวลาที่ยี่สิบ
และปีศาจของเขาถูกโยนลงไปในบึงนี้ ตามลำดับเหตุการณ์ของวิวรณ์เอง

ทั้งสัตว์ร้ายและผู้เผยพระวจนะเท็จถูกโยนทั้งเป็นลงในบึงไฟในตอนต้นของรัชกาลพระเจ้าพันปีบนแผ่นดิน
โลก (วิวรณ์ 19:20) เพียงแค่ใช้คำจำกัดความ J

ของพระเจ้าว่าเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายมนุษย์เมื่อถูกโยนลงในกองไฟ

เราก็สามารถตระหนักได้ว่าพวกมันจะถูกเผาผลาญเหมือนกับไขมันจำนวนมากบนเตาร้อน (สดุดี 37:20)

และด้วยเหตุนี้จึงมีวลีในวิวรณ์ 20:10 ควรแปลว่า "ที่สัตว์ร้ายและผู้เผยพระวจนะเท็จอยู่ที่ไหน"

ในมัทธิว 25:41 พระเยซูตรัสว่า "แล้วพระองค์จะตรัสกับพวกเขาทางซ้ายด้วยว่า เจ้าจงไปจากเรา

จงถูกสาปแช่ง ลงในไฟนินรันด์ เตรียมไว้สำหรับมารและทูตสวรรค์ของเขา" พระเยซูแสดงให้เห็นอย่าง

ชัดเจนว่าไฟนินรันด์เตรียมไว้สำหรับซาตานและทูตสวรรค์ของมัน. กระนั้น พระองค์ยังทรงแสดงต่อไปว่า

มนุษย์ที่ถูกพิพากษาในที่สุดว่าไม่เหมาะสมกับชีวิตนินรันด์ และไม่ได้รับของประทานแห่งชีวิต

สิ่งที่พวกเขาไม่มีในตัวเอง จะต้องถูกโยนลงไปในบึงไฟนี้เช่นกัน ดังข้อ 46 กล่าวว่า

"และสิ่งเหล่านี้จะไปสู่การลงโทษนิรันดร์" (ข้อ 46)

การลงโทษครั้งสุดท้ายนี้ซึ่งคนบาปต้องทนทุกข์คือความตายนิรันดร์ด้วยไฟ มันไม่ใช่การลงโทษนิรันดร์! เมื่อพวกมันถูกเผาและตายไปแล้ว พวกมันจะต้องตายไปตลอดกาล การลงโทษนี้จะคงอยู่ตลอดไป!

เมื่อคนเหล่านี้ถูกโยนลงไปในบึงไฟแห่งนี้ ก็เป็นไปตามคำนิยามของพระเจ้า คำจำกัดความของพระคัมภีร์ ความตายชั่วนิรันดร์ซึ่งไม่มีการฟื้นคืนชีพตลอดกาล เรียกว่า "ความตายครั้งที่สอง"! "แต่คนที่น่ากลัว คนที่ไม่เชื่อ คนที่น่าชิงชัง คนฆ่าคน คนเล่นชู้ คนหมอมผี คนกราบไหว้รูปเคารพ และผู้พูดเท็จทั้งสิ้น [คือบรรดาผู้ที่ยืนกรานที่จะละเมิดกฎหมายของพระเจ้า ผู้ยังคงทำบาป 1 ยอห์น 3:4] จะมีส่วนร่วมใน "ทะเลสาบที่เผาไหม้ด้วยไฟและกำมะถัน: ซึ่งเป็น [ตามคำจำกัดความของพระเจ้า] ความตายครั้งที่สอง"! (วิวรณ์ 21:8)

"ควีนแห่งความทรमानของพวกเขา"

พระคัมภีร์ว่า ". . . และควีนแห่งการทรमानของพวกเขาขึ้นไปเป็นนิตย์ ... " (วิวรณ์ 14:11) ขัดแย้งกับข้อความที่อ่านว่า "และเจ้าจะเหยียบย่ำคนชั่วเพราะพวกเขาจะ เป็นขี้เถ้าใต้เท้าของคุณ ... "? (มาลาคีย์ 4:3)

ขอให้สังเกตว่า ข้อ 8 กำหนดเวลาของวิวรณ์ 14:11 กำลังพูดถึงการล่มสลายของ "บาบิโลน" ที่กำลังจะเกิดขึ้น

ข้อ 9 และ 10 กล่าวว่า ". . . ถ้าผู้ใดบูชาสัตว์ร้ายและรูปของมันและรับเครื่องหมายของเขา ... เขาจะถูกทรमानด้วยไฟและกำมะถัน . . . ต่อหน้าพระเมษโปดก" (นั่นคือที่พระคริสต์ ที่สองมา)!

บรรดาผู้ที่มีส่วนร่วมในระบบของ "บาบิโลน" นี้ และผู้ที่ได้รับการลงโทษอันน่าสยดสยองจากพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพจะ "ไม่มีวันหยุดทั้งกลางวันและกลางคืน" トラบเท่าที่พวกเขายังคงอยู่ในดินแดนที่ตกอยู่ภายใต้พระพิโรธของพระเจ้า! พวกเขาจะต้องหนีจากพื้นที่นั้นและแสวงหาความเมตตาจากพระเจ้าหรือถูกทรमानด้วยควีนกำมะถันจนกว่า พวกเขาจะพินาศ

ขอให้สังเกตว่าข้อความนี้ไม่ได้บอกว่าบุคคลเหล่านี้กำลังถูกทรमानตลอดกาลในนรกที่เผาเผาอยู่เสมอ ข้อ 11 พูดว่า:

ขอให้สังเกตว่าข้อความนี้ไม่ได้บอกว่าบุคคลเหล่านี้กำลังถูกทรमानตลอดกาลในนรกที่เผาเผาอยู่เสมอ ข้อ 11 กล่าวว่า: "... ควีนแห่งความทรमानของพวกเขาขึ้นไปตลอดกาลและตลอดไป... "

พระคัมภีร์สอนอย่างชัดเจนว่าเนื้อและเลือดอยู่ภายใต้การเผาไหม้และความตาย มาลาคีย์ 4:3
กล่าวว่าในที่สุดก็เถ้าของคนชั่วจะอยู่ใต้เท้าของคนชอบธรรม
คนชั่วร้ายจะถูกทำลายและตายจากความตายนั้น นั่นคือความตายครั้งที่สองซึ่งไม่มีวันเป็นขึ้นจากตาย (วิวรณ์
20:6, 14)

ทำไมพระเจ้าใช้รอกเขนนา?

แผนแห่งความรอดของพระเจ้าเป็นแผน 7000 ปี เป็นเวลา 6000
ปีแล้วที่พระเจ้าได้ทรงปล่อยให้มนุษย์ไปตามทางของเขา ภายใต้อิทธิพลของความคิดของเขาเอง
และถูกควบคุมโดยจิตใจของซาตานมารร้าย
มนุษย์ได้พยายามทุกวิถีทางที่คิดว่าจะปกครองตนเองเพื่อ นำความสุข ความสุข สุขภาพ ความเจริญ
แต่ล้มเหลวอย่างน่าสังเวช!
พระเจ้าได้ทรงเลือกบางคนที่พระองค์ทรงเรียกออกจากโลกนี้เพื่อตระหนักถึงแผนแห่งความรอดของพระองค์
ก็ให้กลับใจจากวิถีทางของพวกเขา ซึ่งขัดต่อกฎของพระองค์
และเปลี่ยนวิถีชีวิตของพวกเขาให้เห็นด้วยกับพระเจ้า

เมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมายังโลกนี้
พระองค์จะทรงตั้งพระหัตถ์เพื่อครอบงำโลกทั้งโลกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ
นั่นคือทุกคนที่มีชีวิตอยู่บนแผ่นดินโลกในขณะนั้น
พระองค์จะทรงประทานความรอดแบบเดียวกับที่พระองค์ประทานในอดีตแก่พวกเขาเพียงไม่กี่คนที่พระองค์
ทรงเรียกให้พ้นจากโลก จากนั้น เมื่อใกล้พ้นปีแห่งรัชกาลนี้
บรรดาผู้ที่เสียชีวิตแต่ไม่มีโอกาสรู้จักพระเยซูที่แท้จริงและข่าวประเสริฐที่แท้จริงของพระองค์
จะได้รับการฟื้นคืนพระชนม์และมีโอกาสเดียวที่จะเชื่อฟังและโดย
ความแข็งแกร่งของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่จะเข้าสู่อาณาจักรของพระองค์!

ในคราวเดียวหรืออย่างอื่นทุกคนที่เคยดำรงอยู่จะยืนด้วยใจที่เปิดกว้างและความเข้าใจของเขาชัดเจนเพื่อ
ดำเนินชีวิตด้วยการเอาชนะด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าและพยายามเข้าสู่อาณาจักรของพระองค์

อย่างไรก็ตาม มิและจะมีสักกี่คนที่ไม่ยอมทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างสิ้นเชิง
ผู้ที่ตั้งความปรารถนาของตนขัดขวางการเชื่อฟังกฎของพระองค์อย่างสมบูรณ์จนไม่สามารถทำอะไรกับพว
กเขาได้

บุคคลเหล่านี้จะเป็นบุคคลที่พระเจ้ากล่าวถึงในพระวจนะของพระองค์ว่าเป็นคนที่ทำบาปที่อภัยให้ไม่ได้!

พระเจ้าในพระเมตตาของพระองค์ได้วางแผนไว้ว่าบุคคลเหล่านี้ควรถูกกำจัดให้หมดสิ้น – ถูกทำให้สิ้นไป! มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า "สำหรับค่าจ้างของบาป [การล่วงละเมิดกฎของพระเจ้า] ดำเนินชีวิตขัดกับธรรมชาติของชีวิตเอง] คือความตาย [ความดับแห่งชีวิต]" (โรม 6:23)

เพื่อไม่ให้ใครสงสัยว่าพระเจ้าหมายถึงอะไรในเรื่องนี้ พระองค์ตรัสหนักแน่นว่า “คุณเถิด วิทยุณยานทั้งหมดเป็นของเรา ในฐานะที่เป็นวิทยุณยานของบิดา วิทยุณยานของพระบุตรก็เป็นของฉันด้วย วิทยุณยานที่ทำบาป จะต้องตาย” (เอเสเคียล 18:4)

พระสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อทุกคนคือชีวิตหรือความตาย! ไม่ใช่ชีวิตหรือชีวิต!
พระเจ้าตระหนักดีว่ามนุษย์อ่อนแอ ว่าพวกเขาอยู่ภายใต้ต้อนิจจิง
พระองค์มิได้ทรงประดิษฐ์บึงไฟแห่งนี้เพื่อทรมานมนุษย์
แต่เพียงเพื่อจะกำจัดพวกเขาให้สิ้นซากจากพื้นพิภพครั้งเดียวและเพื่อทั้งหมด เพื่อกำจัดชีวิตของพวกเขา
โดยรู้ว่าพวกเขาไม่สามารถดำเนินชีวิตตามแบบที่พวกเขาต้องการต่อไปได้ แต่พวกเขาจะนำความทุกข์ยาก
ความเจ็บปวด และความทุกข์มาสู่ตนเองชั่วนิรันดร์หากพระองค์ปล่อยไว้ให้พวกเขามีชีวิตอยู่
พระเจ้าจึงทรงยุติชีวิตของพวกเขาด้วยพระเมตตา และแม้แต่ในการกระทำนี้ พระเจ้าไม่ทรงพอพระทัย
“เพราะว่าข้าพเจ้าไม่ยินดีในความตายของผู้ตาย” (เอเสเคียล 18:32)
พระเจ้าไม่ต้องการให้ใครถูกโยนลงไปนบึงไฟแห่งนี้!
แต่บรรดาผู้ขึ้นกรานที่จะดำเนินชีวิตโดยขัดต่อกฎแห่งชีวิต
จะถูกดับด้วยความเมตตาจากการดำรงอยู่ด้วยวิธีนี้

“เพราะว่าถ้าเราจงใจทำบาปหลังจากได้รับความรู้เรื่องความจริงแล้ว ก็ไม่มีเครื่องบูชาไถ่บาปอีกต่อไป มีแต่ความเกรงกลัวต่อการพิพากษาและความขุ่นเคืองอันแรงกล้า ซึ่งจะเผาผลาญปฏิบัติ” (ฮีบรู 10:26-27)

ดังนั้นเราจึงเห็นจากพระวจนะของพระเจ้าว่าไฟนรกไม่ได้อยู่เหนือศีรษะของทุกคนเพื่อบังคับให้เขายอมรับพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดส่วนตัวของเขา
มันไม่ใช่ภัยคุกคามของความเจ็บปวดและการลงโทษนิรันดร์ที่พระเจ้านิรันดร์ผู้ทรงเมตตาและทรงฤทธิ์
เรียกเก็บเงินจากผู้ที่ปฏิเสธที่จะฟังพระกิตติคุณของพระองค์ แต่เป็นการพิพากษาครั้งสุดท้าย
หักล้างผู้ที่ปฏิเสธพระองค์หลังจากพวกเขาได้รับความรู้เกี่ยวกับความจริงของพระองค์

เวลาที่คนๆหนึ่งกลัวไฟนรกจริงๆ
หลังจากที่เขาจงใจทำบาปต่อความรู้เรื่องความจริงของพระเจ้าที่เปิดเผยของเขา!

พระเจ้าคือความรัก — ความยุติธรรม!

เหตุผลหลักที่มนุษย์และองค์กรของมนุษย์จำนวนมากมีความคิดที่ผิดๆ เกี่ยวกับ "นรก"
ก็คือพวกเขามองว่าหลักคำสอนเรื่องนรกเป็นเพียงหลักคำสอนที่แยกออกมาต่างหาก
พวกเขาล้มเหลวในการมองจุดประสงค์โดยรวมของพระเจ้าในการส่งมนุษย์มาสู่โลกนี้

เสนอของประทานแห่งชีวิตนิรันดร์สำหรับการเชื่อฟัง หรือการลงโทษอันเป็นนิจ (ไม่ใช่การลงโทษ) เนื่องจากการไม่เชื่อฟัง

พระเจ้าสร้างมนุษย์ตามพระฉายของพระองค์ (ปฐมกาล 1:26) ในสวนเอเดน พระองค์บอกมนุษย์ถึงหนทางที่จะนำไปสู่ชีวิตนิรันดร์ แล้วพระองค์ตรัสกับมนุษย์ว่าการทำผิด กินผลของต้นไม้ที่พระเจ้าห้ามไว้ จะนำไปสู่ความตาย (ปฐมกาล 2:17) แต่ซาตาน บิดาแห่งการมูสา (ยอห์น 8:44) บอกหญิงคนนั้นว่า "เจ้าจะไม่ตายแน่" (ปฐมกาล 3:4)

มนุษย์เชื่อคำโกหกนั้น เกิดมาพร้อมกับความเป็นอมตะในตัวเอง ตั้งแต่นั้นมา!

จุดประสงค์ของพระเจ้าคือการพัฒนาอุปนิสัยที่บริสุทธิ์และชอบธรรมในมนุษย์ ซึ่งจะทำให้มนุษย์เหมาะสมสำหรับชีวิตนิรันดร์

พระเจ้าประทานพระบัญญัติของพระองค์แก่อิสราเอลโบราณ

"เพื่อพวกเขาจะได้อยู่เย็นเป็นสุขกับพวกเขาและกับลูก ๆ ของพวกเขาตลอดไป" (เฉลยธรรมบัญญัติ 5:29)

กฤษฎีกาของพระเจ้าอยู่เสมอเพื่อประโยชน์ของมนุษย์ พวกเขาไม่ได้ออกแบบมาให้เป็นพระราชกฤษฎีกาตามอำเภอใจซึ่งพระเจ้าได้กำหนดไว้เพื่อให้มีข้อแก้ตัวบางประการในการพรูพรูตามมนุษย์เข้าสู่เปลวไฟ! มนุษย์ได้แนวคิดเช่นนั้นเกี่ยวกับพระเจ้าที่ไหน? ไม่ได้มาจากพระคัมภีร์แน่นอน!

พระเจ้าสร้างมนุษย์ตามพระฉายของพระองค์เพื่อนำมนุษย์ไปยังที่ซึ่งพระเจ้าจะทรงมอบของขวัญล้ำค่าแห่งชีวิตนิรันดร์ให้เขา สังเกตว่าพระเจ้าให้ชีวิตแก่อาดัมและเอวาในด้านหนึ่ง และความตายในอีกทางหนึ่ง

หากมนุษย์กบฏต่อพระเจ้าและทำให้เป็นไปไม่ได้ที่พระเจ้าจะมอบชีวิตนิรันดร์ให้กับเขา โดยรู้ว่าเขาจะใช้ชีวิตในทางที่ผิด สิ่งที่ดีที่สุดที่พระเจ้าสามารถทำได้คือปล่อยให้มนุษย์ตาย ครั้นแล้ว ต้นชั่วเกิด การทำบาป :rr an

ยอมไม่สามารถนำความทุกข์ยากมาสู่ตนเองหรือผู้อื่น ได้อีกด้วยวิถีทางที่ผิดของเขา เขาจะยุติการดำรงอยู่ และด้วยเหตุนี้จะไม่รบกวนความสุขของผู้อื่นที่พบว่าคู่ควรกับชีวิตนิรันดร์

นี่คือสิ่งที่พระเจ้าตรัสว่าจะเกิดขึ้นกับอาดัมและเอวาหากพวกเขาไม่เชื่อฟัง! รางวัลของชีวิตนิรันดร์สำหรับการเชื่อฟัง และของความตาย ความตายนิรันดร์ สำหรับการไม่เชื่อฟังถูกเน้นในพระคัมภีร์ของคุณ

มีเพียงสิ่งนี้เท่านั้นที่สอดคล้องกับพระคัมภีร์ แผนการและพระประสงค์ของพระเจ้า และพระลักษณะของพระองค์แห่งความรักสูงสุด!

ถึงกระนั้นพระเจ้าจะไม่ทรงพรากชีวิตของใครก็ตามเพราะความเขลาหรือความอ่อนแอเนื่องด้วยความรักอันไม่มีขอบเขตของพระองค์

แต่เพราะพวกเขาจงใจปฏิเสธที่จะเชื่อฟังพระเจ้าผู้สร้างของพวกเขาโดยเจตนาและรู้เท่าทัน

การเตือนไฟนรกควรเป็นการเตือนที่น่ากลัวสำหรับผู้รู้ความจริงของพระเจ้าและยังปฏิเสธที่จะเชื่อฟัง! มันควรนำมาซึ่งความตระหนักที่อึมครึมว่าหากเราไม่ยอมแพ้ต่อพระประสงค์ของพระเจ้าและวิถีแห่งความรักรของพระองค์ และปฏิเสธที่จะปล่อยให้สิ่งใดทำให้เราหันเห พระเจ้าจะพรากชีวิตที่พระองค์ประทานให้เราตลอดไป!

ตอนที่ 2

หลายพันคนขอคำอธิบายที่แท้จริงของ "เศรษฐีและลาซารัส" นี่คือนสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวจริงๆ!

มารดาที่ได้รับความรอดบนสวรรค์เห็นการบิดเบี้ยวและได้ยินเสียงร้องของลูกๆ ที่หลงหายในนรกหรือไม่?

หยุดและคิด! คุณอยากจะอยู่ชั่ววันจันทร์ในสวรรค์จริง ๆ ไหมที่คุณจะถูบบังคับให้จ้องมองคนที่คุณรักที่หลงทางอยู่เรื่อย ๆ ได้ยินพวกเขากรีดร้องอย่างบ้าคลั่งเพื่อขอความช่วยเหลือที่คุณไม่สามารถให้ได้ พวกมันถูกไฟไหม้ แผลเผาจนตาย แต่ไม่เคยเผาไหม้จริงหรือ? คุณจะมีความสุขไหม?

ทว่านั่นเป็น "สวรรค์" แบบที่คริสตจักรและนักบวชส่วนใหญ่วาดภาพไว้! หลายคนฟังเรื่องราวของลาซารัสและเศรษฐีของพระเยซูมากกว่าการโต้แย้งใดๆ เพื่อสนับสนุนคำสอนของพวกเขาที่ว่า "ความรอด" จะไปสวรรค์ในทันทีเมื่อตาย ขณะที่คนหลงทางออกจากร่างกายและจมดิ่งสู่นรกที่ลุกไหม้อยู่เสมอ ของการทรมานชั่ววันจันทร์

สิ่งที่พระคัมภีร์พูด

บรรดาผู้ที่ปฏิเสธการไปสวรรค์หรือลงนรกในทันทีที่ตายได้กล่าวว่าเรื่องราวของลาซารัสกับเศรษฐีนั้นเป็นเพียงคำอุปมา แต่ผู้สนับสนุน "วิญญาณอมตะ" ยืนยันว่านี่ไม่ใช่คำอุปมา! พระเยซูกำลังตรัสถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น พวกเขาได้เถียง

สมมุติว่านี่ไม่ใช่คำอุปมา ลองเอามันตามตัวอักษร พระเยซูหมายความว่าตามที่พระองค์ตรัสอย่างแน่นอน แต่พระองค์ไม่ได้ตรัสในสิ่งที่คนนิยมเชื่อ!

พระเยซูตรัสว่า "มีเศรษฐีคนหนึ่ง" แล้วมีเศรษฐีคนหนึ่งจริงๆ พระเยซูตรัสอย่างแน่นอนว่าเศรษฐีคนนั้น "นุ่งห่มผ้าสีม่วงและผ้าลินินเนื้อดี เขาใช้ชีวิตอย่างหรูหราและสง่างามจริงๆ! (ลูกา 16:19)

พระเยซูยังตรัสอีกว่า "มีขอทานคนหนึ่งชื่อลาซารัส ซึ่งอยู่ที่ประตูเมือง เต็มไปด้วยแผล และปรารถนาจะกินเศษอาหารที่ตกจากโต๊ะของเศรษฐี นอกจากนั้น สุนัขก็มาเลียแผลของเขาด้วย" (ข้อ 20-21)

ใช่ มีขอทานมากมายในแคว้นยูเดียเมื่อพระเยซูประทับอยู่ที่นั่น

เกิดอะไรขึ้น?

ต่อมาพระเยซูทรงบรรยายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขา

“และอยู่มาขอทานนั้นตาย และทูตสวรรค์ก็ห้ามไปไว้ในอ้อมอกของอับราฮัม คนมั่งมีก็ตายและถูกฝังไว้”
(ข้อ 22) พวกเขาตายทั้งคู่!

นั่นคือสิ่งที่พระเยซูตรัส ตอนนี้อ่านอีกครั้ง พระเยซูตรัสว่าขอทานไปสวรรค์หรือไม่?

เขาไม่ได้ทำอย่างแน่นอน! พระองค์ตรัสว่าขอทานนั้น “ทูตสวรรค์ได้อุ้มมาไว้ในอ้อมอกของอับราฮัม”

ขอทานได้ไปสวรรค์หรือไม่?

ตอนนี้ "อก" คืออะไร? หากคุณสามารถค้นหาว่า "อก" คืออะไร และในกรณีนี้ อกของอับราฮัม คุณจะรู้ว่าขอทานนั้นถูกพาตัวไปที่ไหน

ดูในพจนานุกรมของคุณ "อก" คือเต้านมของมนุษย์ มีแขนเป็นเกราะกำบัง อ้อมแขนของคนหนึ่งเกี่ยวกับอีกคนหนึ่งด้วยความรัก ความสัมพันธ์ใกล้ชิด

ดังนั้นลาซารัสจึงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอับราฮัม

ลาซารัสที่นี่มีภาพเหมือนเป็นคน บางทีอาจจะเป็นคนต่างชาติที่ได้รับความรอด เมื่อคนต่างชาติกลับใจใหม่และกลายเป็นของพระคริสต์ มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอับราฮัมหรือไม่?

พวกเขาทำอย่างแน่นอน! สำหรับชาวกาลาเทียที่เกิดชาวต่างชาติ

พระคัมภีร์ที่เขียนโดยเปาโลกล่าวไว้ว่าอย่างแน่นอน: "และหากท่านเป็นของพระคริสต์

ท่านก็เป็นเชื้อสายของอับราฮัม [ลูกหลาน] และเป็นทายาทตามพระสัญญา" (กาลาเทีย 3:29)

โดยทางพระคริสต์ พวกเขากลายเป็นลูกของอับราฮัม โดยความเชื่อ เราทุกคนจึงกลายเป็น

"ลูกหลานของอับราฮัม" (กาลาเทีย 3:7) นั่นคือความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอับราฮัม

ที่กำลังถูกนำเข้าสู่อ้อมอกของอับราฮัม!

ตอนนี้อับราฮัมเป็นทายาทของพระเจ้า พระเจ้าให้สัญญากับอับราฮัม ขอให้สังเกต (กาลาเทีย 3:29)

ผู้ที่มาเป็นบุตรของอับราฮัมโดยทางพระคริสต์ก็เป็นทายาท —

แต่ทายาทตามพระสัญญาที่พระเจ้าประทานแก่ อับราฮัม

คำสัญญาไม่ใช่สวรรค์!

พระเจ้าสัญญาอะไรกับอับราฮัม? ขอทานคนนี้เป็นทายาทตามสัญญาอะไร?

พระเจ้าสัญญากับอับราฮัมและลูก ๆ ของเขาสวรรค์หรือไม่?

อย่าตีความพระวจนะอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า ไม่มีพระคัมภีร์ใดเป็นการตีความส่วนตัว มันถูกตีความโดยพระคัมภีร์อื่น ไม่ควรให้มนุษย์ตีความ

เพื่อเรียนรู้สิ่งที่พระเจ้าสัญญาเกี่ยวกับอับราฮัม เราต้องย้อนกลับไปปฐมกาล 12

“อับราฮัมพานางซาราห์เป็นภรรยา ... และพวกเขาก็ออกไปไปยังดินแดนคานาอัน และเข้าไปในดินแดนคานาอัน พวกเขามาถึง.... และพระเจ้าก็ปรากฏแก่อับราฮัมและตรัสว่า เราจะให้แก่เชื้อสายของเจ้า แผ่นดินนี้” (ปฐมกาล 12:5-7)

แผ่นดินคานาอันอยู่บน โลกนี้ ไม่ได้อยู่บนสวรรค์ ขอทาน โดยทางพระคริสต์คนนี้ก็กลายเป็น "เมล็ดพันธุ์ของอับราฮัม" ในความสัมพันธ์ใกล้ชิดของลูกคนหนึ่งของอับราฮัม จากนั้นพระเจ้าก็รวมขอทานคนนี้ด้วยเมื่อพระองค์ตรัสว่า: "ฉันจะให้แผ่นดินนี้แก่เชื้อสายของเจ้า

อีกครั้งในภายหลัง พระเจ้าสัญญาเกี่ยวกับอับราฮัมว่า "สำหรับแผ่นดินทั้งหมดที่เจ้าเห็น เราจะให้แก่ดินนั้นแก่เจ้า และแก่เชื้อสายของเจ้าตลอดไป" (ปฐมกาล 13:15)

อีกครั้งในภายหลัง: "ในวันเดียวกันนั้นพระเจ้าได้ทำพันธสัญญากับอับราฮัมว่า "เราได้ให้แก่ดินนี้แก่เชื้อสายของเจ้าตั้งแต่แม่น้ำอียิปต์ถึงแม่น้ำใหญ่คือแม่น้ำยูเฟรติส" (ปฐมกาล 15:18) . ที่นี้พระเจ้าได้เขียนข้อตกลงหรือชื่อทรัพย์สินซึ่งเป็นเส้นเขตแดนของทรัพย์สิน แน่นอน คำว่า "พงศ์พันธุ์ของเจ้า" หมายถึงพระคริสต์โดยเฉพาะ แต่เนื่องจากขอทานนี้เป็นของพระคริสต์ เขาจึงเป็น "พงศ์พันธุ์ของอับราฮัม และเป็นทายาทตามพระสัญญา"

คำสัญญาไม่ใช่สวรรค์ คำสัญญาคือแผ่นดินคานาอันบนโลกใบนี้ เป็นนิรันดร์ ดังนั้น พระสัญญาจึงรวมถึงชีวิตนิรันดร์ และมรดกนิรันดร์ด้วย (ฮีบรู 9:15) สัญญาคือชีวิตนิรันดร์บนโลกนี้!

ทายาทเท่านั้น!

ตอนนี้สังเกตเห็นจุดสำคัญ ขอทานถูกทูตสวรรค์อุ้มไปไว้ในอ้อมอกของอับราฮัม นั่นคือตามคำอธิบายในพระคัมภีร์ เขาได้กลายมาเป็นลูกคนหนึ่งของอับราฮัม และด้วยเหตุนี้เขาจึงกลายเป็นทายาทเพื่อสืบสานดินแดนบนโลกใบนี้ และชีวิตนิรันดร์

คำถามต่อไปคือเมื่อไหร่ขอทานคนนี้จะได้รับมรดก เพื่อมาครอบครองชีวิตนิรันดร์ในดินแดนที่สัญญาไว้?

พระเยซูคริสต์เกี่ยวกับลาซารัสและเศรษฐีไม่ครอบคลุมประเด็นนั้น เขาบอกแค่ที่เกิดอะไรขึ้น ไม่ใช่เมื่อไหร่ เราต้องค้นหาคำตอบ ไม่ใช่ในจินตนาการของมนุษย์หรือคำสอนผิดๆ ของมนุษย์ แต่ในพระคัมภีร์!

บุตรชายที่เป็นทายาทในทรัพย์สินของบิดาไม่สามารถครอบครองได้ก่อนที่บิดาจะได้รับมรดก ขอทานคนนี้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับลูกชายของอับราฮัมไม่สามารถสืบทอดชีวิตนิรันดร์หรือดินแดนนี้ได้ ก่อนเวลาที่อับราฮัมบิดาของเขาได้รับสัญญาเหล่านี้

อับราฮัม ได้รับคำสัญญาเหล่านี้จริง ๆ เมื่อใด คำตอบที่น่าตกใจของพระคัมภีร์คือ เขาไม่ได้ทำ!
เขายังไม่ได้รับสืบทอดสัญญาเหล่านี้เลยแม้แต่ในสมัยของเรา!

เมื่อเราได้รับคำสัญญา

พระคัมภีร์เปิดเผยคำตอบผ่านสุนทรพจน์ที่ได้รับการคล้อยตามของสตีเฟนผู้พลีชีพคนแรกของคริสเตียน
ผู้ซึ่งถูกขว้างด้วยก้อนหินจนตายเพราะถ้อยคำเหล่านี้

มีอยู่ในกิจการ 7: "และเขากล่าวว่า "ผู้ชาย พี่น้องและบรรพบุรุษจงฟัง;
พระเจ้าแห่งสง่าราศีปรากฏแก่อับราฮัมบิดาของเรา ... และพูดกับเขาว่า:
ออกจากประเทศของคุณและจากญาติพี่น้องของคุณและ เข้ามาในดินแดนที่เราจะให้คุณ
แล้วเขาก็ออกมาจากแผ่นดินของชาวเคลเดีย .. มายังดินแดนนี้ซึ่งพวกท่านอาศัยอยู่นี้
และพระองค์มิได้ประทานมรดกให้แก่เขาเลย ... กระนั้นพระองค์ยังทรงสัญญาว่าพระองค์จะประทานให้
ให้เป็นกรรมสิทธิ์และแก่เชื้อสายของเขาภายหลัง" (กิจการ 7:1-5)

ข้อเท็จจริงที่อัศจรรย์นี้ถูกกล่าวไว้ในบทแห่งศรัทธาอีกครั้ง — ฮีบรู 11: "โดยความเชื่อ
อับราฮัมเมื่อถูกเรียกให้ออกไปในที่ซึ่งเขาควรจะได้รับเป็นมรดกก็เชื่อฟัง.... โดยความเชื่อ
เขาได้อาศัยอยู่ในแผ่นดิน แห่งพระสัญญาเหมือนอยู่ในประเทศแปลก ๆ
อาศัยอยู่ในพลับพลาที่อิสอัคและยาโคบผู้เป็นทายาทร่วมกับเขาในพระสัญญาเดียวกัน....
ทั้งหมดนี้ตายในความเชื่อโดยไม่ได้รับพระสัญญาแต่ได้เห็นแต่ไกลและได้
ชักชวนพวกเขาและสวมกอดพวกเขาและสารภาพว่าพวกเขาเป็นคนแปลกหน้าและเป็นผู้แสวงบุญบนแผ่นดิน
น โลก" (ฮีบรู 11:8-13)

อับราฮัมถึงแก่กรรมแต่ยังไม่ได้รับคำสัญญาจนถึงทุกวันนี้!

อับราฮัมสิ้นชีวิตและยังตายอยู่ในช่วงเวลาที่พระคริสต์ทรงปฏิบัติศาสนกิจบนแผ่นดิน โลก
เราอ่านในยอห์น 8:52 ว่า "อับราฮัมตายแล้ว" ในเวลานั้น หลายศตวรรษหลังจากที่เขาเสียชีวิต
อับราฮัมไม่ได้อาศัยอยู่บน โลกหรือในสวรรค์หรือที่ใด! เขายังคงตายในวันนี้
เมื่อใดที่เขาจะได้รับมรดกตามพระสัญญา?

ในเวลาแห่งการฟื้นคืนชีพของผู้ชอบธรรมแน่นอน!

ราชอาณาจักรของพระเจ้าเป็นรัฐบาลที่จะจัดตั้งขึ้นที่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อปกครองทุกชาติหลังจากการเสด็จมาค
ครั้งที่สองของพระคริสต์

"เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเองจะเสด็จลงมาจากสวรรค์ .. และคนตายในพระคริสต์จะเป็นขึ้นก่อน" (1
เธสะโลนิกา 4:16) มนุษย์ในพระคริสต์ ทั้งที่มีชีวิตและตาย ได้รับชีวิตนิรันดร์ ความเป็นอมตะ
พระสัญญาที่พระเจ้าทำกับอับราฮัม ในการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์
นั่นคือเมื่อพวกเขาจะสวมความเป็นอมตะ "เนื้อและเลือด [มนุษย์]ถูกขุ่น"

ไม่สามารถสืบทอดอาณาจักรของพระเจ้าได้ และการทูลจอก็ไม่ได้รับความเลื่อมทรมเป็นมรดก คุณเกิด เราแสดงให้เห็นความลึกลับ เราจะไม่หลับใหล แต่เราทุกคนจะเปลี่ยนไปในชั่วพริบตาของ ตามื่อเป่าแตรครั้งสุดท้ายเพราะแตรจะเป่าและคนตาย [รวมทั้งอับราฮัมและขอทาน] จะถูกทำให้เป็นขึ้นมาไม่เสื่อมสลายและเราจะถูกเปลี่ยนเพราะสิ่งที่เนาเปื่อยนี้ต้องสวมที่ไม่เนาเปื่อยและมนุษย์นี้ต้องสวมความเป็นอมตะ " (โคริินธ์ 15:50-53)

ขอย้ำอีกครั้งว่าในที่สุดอับราฮัมและลูกหลานของเขาทั้งหมดจะเป็นทายาทร่วมกันเพื่อสืบทอดพระสัญญา อาณาจักรของพระเจ้าบน โลกใบนี้:

"เมื่อบุตรมนุษย์เสด็จมาในสง่าราศีของพระองค์ และทูตสวรรค์ผู้บริสุทธีทั้งหมดอยู่กับพระองค์" สังกเกตว่า นี่คือการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์ "จากนั้นพระองค์จะประทับบนบัลลังก์แห่งความรุ่งโรจน์ของพระองค์ .. แล้ว" และ ยังไม่ถึงเวลานั้น- "กษัตริย์จะตรัสกับพวกเขาทางขวามือของพระองค์ว่า เชิญมาเถิด ท่านได้รับพรจากพระบิดาของเรา จงรับอาณาจักรที่เตรียมไว้สำหรับท่านตั้งแต่แรกสร้างโลกเป็นมรดก" (มัทธิว 25:31-34)

พระเยซูตรัสว่าอับราฮัมจะได้รับพระสัญญา รวมทั้งชีวิตนิรันดร์ ผ่านการฟื้นคืนพระชนม์ "แต่เมื่อสัมผัสการฟื้นคืนพระชนม์ของคนตาย ท่านไม่ได้อ่านสิ่งที่พระเจ้าตรัสแก่ท่านว่า เราเป็นพระเจ้าของอับราฮัม และ พระเจ้าของอิสอัค และพระเจ้าของยาโคบ พระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าของคนตาย แต่เป็นพระเจ้าของคนเป็น" (มัทธิว 22:31-32) พระเยซูไม่ได้ตรัสว่าอับราฮัมยังมีชีวิตอยู่ ทว่าสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้นั้นแน่นอนมากจนอาจนับได้ว่าสำเร็จแล้ว อับราฮัม ดังที่แสดงไว้ข้างต้นในพระคัมภีร์ เคยเป็นและยังไม่ตาย แต่พระเยซูตรัสเรื่องนี้เกี่ยวกับอับราฮัม "ในเรื่องการฟื้นคืนพระชนม์ของคนตาย" อับราฮัมจะฟื้นคืนชีวิต

พระเยซูบอกกลุ่มหนึ่งว่าพวกเขาจะได้เห็นอับราฮัมในราชอาณาจักร (ลูกา 13:28) เพราะอับราฮัมซึ่งขณะนี้ตายแล้วจะฟื้นคืนชีพจากความตาย

คำเนนิการโดยทูตสวรรค์

กลับมาที่สิ่งที่พระเยซูตรัสเกี่ยวกับลาซารัสในลูกาอีกครั้ง พระเยซูตรัสว่าขอทานคนนี้เสียชีวิต เช่นเดียวกับอับราฮัม เขายังตายอยู่

แต่หลังจากลาซารัสสิ้นพระชนม์ พระเยซูตรัสว่า บัดนี้เราทราบแล้วว่าที่ซึ่งเขาถูกพาไปนั้นไม่ได้ขึ้นสู่สวรรค์ แต่อยู่ในสถานะบุตรชายและเป็นทายาทของอับราฮัม เพื่อสืบสานดินแดนบน โลกใบนี้และชีวิต นิรันดร์บนแผ่นดินนั้น เมื่ออับราฮัมบิดาของเขาเข้ามาในมรดกของเขา ในเวลาแห่งการฟื้นคืนพระชนม์ แต่จงสังเกต ลาซารัสจะต้องถูกทูตสวรรค์พาไปที่นั่น!

ทูตสวรรค์ลงมาจกสวรรค์เมื่อใด ในมัทธิว 25:31 ที่ยกมาข้างต้น
เราเห็นว่าเป็นการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์ ณ เวลาแห่งการฟื้นคืนพระชนม์

อีกครั้ง พระคัมภีร์เปิดเผย: พระคริสต์จะ "ส่งทูตสวรรค์ของพระองค์ด้วยเสียงแตรดังกึกก้อง
และพวกเขาจะรวบรวมผู้ที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้จากลมทั้งสี่"

ออกจากหลุมฝังศพของพวกเขาในการฟื้นคืนพระชนม์ (มัทธิว 24:31)

เวลาที่เหล่าทูตสวรรค์นำลาซารัสและธรรมิกชนมาแบ่งปันมรดกกับอับราฮัม ในอ้อมอกของอับราฮัม
คือเวลาของการฟื้นคืนพระชนม์ ลาซารัสจะฟื้นคืนชีพและทูตสวรรค์พาไปในอากาศเพื่อพบกับพระคริสต์
เมื่อพระองค์เสด็จกลับมา และเพื่ออยู่กับอับราฮัม ในเรือความสัมพันธ์อันแนบแน่นของบิดาและบุตร! ใช้
ธรรมดามาก!

จากนั้นลาซารัสจะเปลือยเปลือยไปกับอ้อมกอดอันเป็นที่รักของบิดาของเขาผ่านทางพระเยซูคริสต์ อับราฮัม
ทั้งที่ฟื้นคืนพระชนม์และมีชีวิตอยู่ตลอดไปในดินแดนที่สัญญาไว้ จากนั้นจึงได้รับมรดก!

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพระคัมภีร์ใช้คำว่า "อก" อย่างไร หันไปหาอิสยาห์ 40:11
ที่นี่เราพบว่าพระเจ้าจะทรงดูแลประชากรของพระองค์เหมือนคนเลี้ยงแกะที่อ้อมแกะของเขาไว้
"ในพระทรงของพระองค์" พระเยซูทรง "อยู่ในอ้อมอก" ของพระบิดา (ยอห์น 1:18)
ทรงได้รับพรจากพระบิดาและความสัมพันธ์ใกล้ชิด โมเสสอ้อมคนอิสราเอลไว้ในอ้อมอกของเขา (กัณดารวิถี
11:12) การอยู่ในอ้อมอกคือการมีความรักและการปกป้องและแบ่งปันพรและมรดกของเขา
ดังนั้นมันจะอยู่ที่การฟื้นคืนพระชนม์

ชะตากรรมของเซรฐี

ที่นี่มาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนรวย และเมื่อไหร่

พระเยซูตรัสถึงเขาว่า ". . . เซรฐีก็ตายและถูกฝังไว้ด้วย" (ลูกา 16:22)
พระเยซูไม่ได้ตรัสว่าเซรฐีถูกนำตัวไปในนรกที่เขาไหม้ชั่ววินาทีในทันที เขาไม่ได้บอกว่าศพนั้นถูกฝัง
แต่ตัวเซรฐีเองถูกโยนลงนรกทันที เขาบอกว่าเซรฐีเสียชีวิต และคนรวยเองก็ถูกฝังไว้

ตอนนี้คงไม่มีใครพูดได้ว่าการโยนคนเข้าไปในหม้อขนาดใหญ่ในจินตนาการที่บรรยายอย่างเย้ยหยันว่า
ปีนนรกเป็นการฝังศพของบุคคลนั้นใช่ไหม? หนึ่งจะไม่ถูกฝังเว้นแต่เขาจะถูกปกปิด

ผู้คนถูกฝังในหลุมศพและปกคลุมไปด้วยดิน แต่นรกในจินตนาการที่ Dante Alighieri
คิดค้นขึ้นและได้รับการยอมรับจากนิกายโรมันคาทอลิก
และต่อมาโดยโปรเตสแตนต์ส่วนใหญ่ไม่เคยถูกมองว่าเป็นสถานที่ฝังศพเลย แต่เซรฐีคนนั้นตายและถูกฝังไว้
ตัวเขาเองถูกฝัง ไม่ใช่ "บ้าน" ที่เขาเคยอาศัยอยู่ พระเยซูตรัสอย่างนั้น อ่านในพระคัมภีร์ของคุณ

นรกแบบไหน?

ในข้อถัดไป พระเยซูตรัสว่า "และในนรกเขาเงยหน้าขึ้น" (ข้อ 23)

เศรฐฐีจึงอยู่ในที่ที่เรียกว่า "นรก" ใช่ไหม? และในนรกนี้เขา "เงยหน้าขึ้น" ตาของเขาปิดตายแล้ว และถึงเวลาที่พวกเขาถ่มตาขึ้น เขา "เงยหน้าขึ้น"

นี่มัน "นรก" แบบไหนกันนะ?

ถึงน่าตกใจ เศรฐฐีถูกฝังใน "นรก" แบบเดียวกับที่ฝังพระเยซู! ใช่ พระเยซูสิ้นพระชนม์และถูกฝัง และใน "นรก"!

ในคำเทศนาที่ได้รับการคลอใจครั้งแรกที่เปโตรเทศน์ในวันที่คริสตจักรในพันธสัญญาใหม่เริ่มต้นขึ้น เปโตรกล่าวว่า "เขา [ดาวิด]

เห็นสิ่งนี้ก่อนที่จะพูดถึงการฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์ว่าวิญญาณของเขาไม่ได้ถูกทิ้งให้อยู่ในนรก ทั้งเนื้อหนังของเขาไม่เห็นความเสื่อมทราม" (กิจการ 2:31)

พระเยซูก็สิ้นพระชนม์และถูกฝังด้วย และใน "นรก" พระองค์ก็ทรงเงยหน้าขึ้นเช่นกัน เมื่อพระองค์ฟื้นคืนพระชนม์!

ตอนนี้ให้ฉันอธิบายและทำให้มันชัดเจน!

พันธสัญญาใหม่เขียนเป็นภาษากรีก พระคัมภีร์ของคุณคือการแปลเป็นภาษาอังกฤษ ในภาษาอังกฤษพระคัมภีร์ของคุณอาจอ่านว่า "และในนรกเขาเงยหน้าขึ้น" อย่างไรก็ตาม ในภาษากรีกดั้งเดิมซึ่งมีการเขียนพันธสัญญาใหม่ มีคำภาษากรีกที่แตกต่างกันสามคำ แต่ละคำมีความหมายแตกต่างกัน โดยสิ้นเชิง แต่ทั้งสามคำนั้นได้รับการแปลเป็นเวอร์ชันคิงเจมส์โดยใช้คำว่า "นรก" ในภาษาอังกฤษ

คำภาษากรีกคำหนึ่งคือทาร์ทารอส ซึ่งหมายถึงสภาพปัจจุบันของความมืด หรือการบิดเบือน และการยับยั้งชั่งใจของทูตสวรรค์หรือปีศาจที่ตกสู่บาปเท่านั้น อีกประการหนึ่งคือเกเฮนนา ที่ซึ่งอยู่ด้านล่างของหิ้งสูงทางใต้สุดของกรุงเยรูซาเล็ม ที่ซึ่งขยะ มูลฝอย และศพของหิ้งจะถูกเผาทั้ง ด้านล่าง ไฟยังคงลุกไหม้อย่างต่อเนื่อง พวกเขาเผาหรือกิน ทำลายศพโดยสิ้นเชิงและทิ้งขยะที่นั่น นี่คือคำที่พระเยซูใช้เมื่อพระองค์ตรัสถึงการถูกทำลายใน "ไฟนรก" ในที่สุด

แต่เศรฐฐีคนนี้ได้ถูกฝังอยู่ใน "นรก" นั้น เขาไม่ได้อยู่ในเกเฮนนา คำภาษากรีกคำที่สามและใช้บ่อยที่สุดเขียนขึ้นที่นี่โดยลูก hades และ Hades หมายถึง "หลุมฝังศพ" สถานที่ฝังศพในพื้นดิน!

เมื่อมีการแปลพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับคิงเจมส์ คนอังกฤษมักพูดว่า "เอามันฝังไปข้างไว้ในนรกในฤดูหนาว" พวกเขาฝังไว้ในดิน!

นี่คือ "นรก" ที่พระเยซูถูกฝังไว้ "นรก" ที่วิญญาณของพระองค์ไม่ได้ถูกทิ้งไว้
หลุมศพหรือหลุมฝังศพที่พระองค์ฟื้นคืนพระชนม์! และนี่ hades ยังเป็น "นรก" ที่ฝังศพเสวยฐิติไว้ด้วย

พระองค์ลืมตาเมื่อไร?

อีกครั้งที่พระเยซูไม่ได้ตรัสว่าเมื่อเสวยฐิติคนนี้ "อยู่ในนรก" เหยหน้าขึ้น พระเยซูนี้ภาพท่านว่าเป็นคนชั่ว
หรือหลงหาย

เราต้องดูข้อพระคัมภีร์อื่นเพื่อบอกเราว่าเมื่อใดที่คนอธรรมจะเหยหน้าขึ้นในหลุมศพของพวกเขา

ดาเนียลพูดถึงการฟื้นคืนชีพของคนชอบธรรมและคนอธรรมว่า “และหลายคนที่หลับ [หลับตา]
ในผงคลีดิน [หลุมศพที่ฝังอยู่ในนรก] จะตื่นขึ้น [เหยหน้าขึ้น] บ้างก็สู่ชีวิตนิรันดร์
บ้างก็สู่ความอับอายและการดูหมิ่นชั่ววันนิรันดร์” (ดาเนียล 12:2)

พระเยซูตรัสว่า "... เวลากำลังจะมาถึงซึ่งทุกคนในหลุมฝังศพจะได้ยินเสียงของเขาและจะออกมา
บรรดาผู้ทำดีก็ฟื้นคืนชีวิต และบรรดาผู้ทำชั่ว [รวมทั้งเสวยฐิติ] ไปสู่การฟื้นคืนพระชนม์ของการสาปแช่ง
[การพิพากษา]" (ยอห์น 5:28-29)

ในที่นี้พระเยซูตรัสถึงการฟื้นคืนพระชนม์ที่แยกจากกันสองครั้ง
ที่กล่าวข้างต้นเป็นข้อพระคัมภีร์ที่แสดงให้เห็นว่า "ผู้ตายในพระคริสต์"
จะต้องฟื้นคืนชีพเมื่อพระองค์เสด็จมาครั้งที่สอง ใน 1 โครินธ์ 15:22-24 เราอ่านว่าทุกคนจะต้องฟื้นคืนชีพ
แต่ในลำดับของการฟื้นคืนชีพที่แตกต่างกัน ตัวของพระคริสต์เองเมื่อ 1900 ปีที่แล้ว; ภายหลัง
ในการฟื้นคืนพระชนม์ที่แตกต่างออกไป "ผู้ที่เป็พระคริสต์เมื่อพระองค์เสด็จมา" และแล้ว "ถึงจุดจบ"
บ่งบอกถึงการฟื้นคืนพระชนม์ของผู้ธรรมในภายหลัง

ในวิวรณ์ 20:4 เราอ่านเรื่องการฟื้นคืนพระชนม์ของคนเหล่านั้นในพระคริสต์ ณ การเสด็จมาของพระองค์
แต่วิวรณ์ 20:5 กล่าวว่า "แต่คนตายที่เหลือไม่มีชีวิตอีกจนกว่าจะครบพันปี"
ดังนั้นการฟื้นคืนพระชนม์ของเสวยฐิติและผู้ธรรมหรือไม่ได้รับความรอดทั้งหมดจะเกิดขึ้นหลังจากสหัสวรรษ
รยะ! มีภาพและบรรยายไว้ในวิวรณ์ 20:11-13

ดังนั้น

ขณะที่พระเยซูตรัสเกี่ยวกับเสวยฐิติคนหนึ่งและลาซารัสไม่ได้ตรัสว่าเมื่อไรที่เสวยฐิติจะลืมตาและฟื้นคืนชีวิตจาก
หลุมศพของเขา พระคัมภีร์ข้ออื่นเปิดเผยว่าหลังจากสหัสวรรษจะเป็นเช่นนั้น

คนตายมีสติหรือไม่?

สังเกตว่า ลาซาร์ธ กับอับราฮัมและวิสุทธิชนทั้งหมดที่เป็นบุตรของอับราฮัม จะต้องฟื้นคืนชีวิตในเวลาที่พระคริสต์เสด็จมา พวกเขาจะมีชีวิตอยู่ตลอดสหัสวรรษ ส่วนคนตายที่เหลือจะไม่มีชีวิตจนกว่าเวลาจะล่วงเลยไปนับพันปี เศรษฐีจะไม่ฟื้นขึ้นมาอีกจนกว่าจะพันปีหลังจากอับราฮัม ลาซาร์ธ และทุกคนที่เป็นของพระคริสต์ เศรษฐีคนนี้จะสำนึกถึงความล่วงไปอย่างใหญ่หลวงหรือไม่?

พระคัมภีร์ของคุณกล่าวว่า ถ้าคุณจะเชื่อสิ่งที่มีคนกล่าวว่า "สำหรับคนเป็นรู้ว่าพวกเขาจะตาย แต่คนตายไม่รู้อะไรเลย . . . เพราะความทรงจำของพวกเขาจะถูกลืม" (ปัญญาจารย์ 9:5) นั่นคือพวกเขาไม่มีสติขณะตาย พวกเขาหมดสติไปหมดแล้ว! โยบพูดถึงคนตายและพูดว่า: "บุตรชายของเขาได้รับเกียรติและเขาไม่รู้ และเขาถูกทำให้ต่ำลง แต่เขาไม่ได้รับรู้ถึงพวกเขา" (โยบ 14:21) อิศยาห์กล่าวว่าอับราฮัมบิดาของเราไม่รู้จักเราในวันนี้ (อิสยาห์ 63:16) ดาวิดได้รับการคลอใจให้เขียนว่า "ลมปราณไหลออก กลับคืนสู่ดิน ในวันนั้นความคิดของเขาก็พินาศ" (สดุดี 146:4)

หลายครั้งที่ผู้คนเสียชีวิต และด้วยยาอะดรีนาลินหรือวิธีการอื่นๆ หัวใจก็เริ่มต้นอีกครั้ง พวกเขาพูดเสมอว่าพวกเขาหมดสติไปโดยสิ้นเชิง ไม่มีคามฝัน ไม่มีความรู้ วางเปล่าทั้งหมด

มหาเศรษฐีนั้น ในเวลาแห่งการฟื้นคืนพระชนม์หลังสหัสวรรษจะเข้าสู่จิตสำนึก ลืมตาขึ้น โดยไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับชั่วโมง วัน และปีนับตั้งแต่เขาเสียชีวิต สำหรับเขา มันจะเป็นเสี้ยววินาทีถัดไปจากเวลานั้น เขาตาย ดูเหมือนว่าเขาจะเข้าสู่สภาวะหรือสภาพนี้ทันทีซึ่งเขาพบว่าตัวเองลุกขึ้นจากหลุมศพ

เปลวไฟนี่คืออะไร?

แต่เมื่อเขาฟื้นคืนพระชนม์แล้ว เขาก็เห็นเปลวเพลิงที่ทรมานเขา นี่คืออะไร?

หลายครั้งที่พระเยซูตรัสถึงความพินาศและการถูกทำลายในกองไฟในเกเฮนนา นี่คืออะไร? มีการอธิบายไว้ในวิวรณ์ 20:14-15 ว่าเป็นบึงไฟ

พระคัมภีร์ทุกแห่งอธิบายชะตากรรมสุดท้ายของคนชั่วร้ายว่าถูกเผา การลงโทษของพวกเขาคือการตายด้วยไฟ! นี่คือนิรันดร์ "บึงไฟ" ซึ่งเป็น "ความตายครั้งที่สอง" ซึ่งจะไม่มีการฟื้นคืนชีพ! พวกเขายังคงตายตลอดกาล! ความตายนี้มีอยู่ชั่วนิรันดร์ การลงโทษชั่วนิรันดร์ แต่ไม่ใช่การลงโทษชั่วนิรันดร์!

ตอนนี้ เมื่อลืมตาในหลุมศพ เศรษฐีคนนี้เห็นอับราฮัม และลาซาร์ธอยู่ใน "อก" ของเขา อ้อมกอดของเขา! เขายังเห็นเปลวเพลิงอันน่าสะพรึงกลัว บึงไฟแห่งนี้ซึ่งกำลังจะทำลายเขาไปตลอดกาล! เขากลับ!

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อจู่ ๆ ก็ตกใจกลัวมาก? ปากของเขาแห้ง ลิ้นของเขาเกาะติดกับปากและลำคอของเขา!

เศรษฐีร้องทุกข์ด้วยความทุกข์ระทมใจนี้ว่า "บิดาเจ้าอับราฮัม โปรดเมตตาข้าด้วย และส่งลาซารัสไปเพื่อจะได้เอาปลายนิ้วจุ่มน้ำและทำให้ลิ้นของข้าเย็นลง เพราะข้าถูกรบกวนอยู่ในเปลวเพลิงนี้"

ถ้าเศรษฐีอยู่ใน "นรก" แบบที่คนส่วนใหญ่เชื่อกัน ร่างกายของเขาจะถูกเป็นไฟ คุณคงคิดว่าเขาน่าจะเรียกน้ำมาดับไฟอย่างน้อยหนึ่งถัง คุณจะไม่?

คุณนี่!

เขาเรียกน้ำไปเท่าไร? เขาพูดกับอับราฮัม: ".. ส่งลาซารัสเพื่อเขาจะจุ่มปลายนิ้วลงในน้ำ" เพียงไม่กี่หยด นั่นคือน้ำที่เขาขอ! มันไม่ทำให้คุณรู้สึกแปลกหรือ?

เขาเรียกน้ำมาทำไม? เพื่อดับไฟของ "นรก" ทั้งหมด? คนนรกแบบไหนที่คุณเชื่อว่าเขาอยู่ใน? อ่า ไม่! เขาต้องการเพียงหยดน้ำสองสามหยดบนนิ้วของลาซารัสทำไม? "เพื่อ 'ทำให้ลิ้นของข้าเย็นลง!'" เศรษฐีกล่าวไว้! เปิดพระคัมภีร์ของคุณเองอีกครั้งแล้วอ่าน!

เขากล่าวว่าเปลวไฟกำลัง "ทรมาณ" เขา คำนี้ "ทรมาณ" ที่ใช้ในข้อ 24 และ 25 แปลจากคำภาษากรีก odunomai สิ่งนี้มีคำจำกัดความในพจนานุกรมภาษาอังกฤษกรีกว่า "ทำให้เกิดความเจ็บปวด ความเจ็บปวด ความทุกข์ยาก ความเจ็บปวดของร่างกาย แต่ยังรวมถึงความเจ็บปวดทางจิตใจ ความเศร้าโศก ความทุกข์ใจด้วย"

แน่นอน ทำไม! เศรษฐีคนนี้ล้มตาในหลุมศพของเขาในการฟื้นคืนพระชนม์ เขาเป็นมนุษย์ที่ฟื้นคืนพระชนม์ เช่นเดียวกับก่อนที่เขาจะตาย ไม่ใช่มดตะเอนเหมือนลาซารัส เขาเห็นบึงไฟนี้ ตอนนี้เขารู้แล้วถึงความน่ากลัว ความหายนะอันน่าสะพรึงกลัวที่เขาจะต้องถูกผลักเข้าไป ถูกเผาไหม้ ถูกทำลาย! เขากำลังทุกข์ทรมาณจากความปวดร้าวทางจิตใจอย่างที่ไม่เคยประสบมาก่อนในชีวิต ลิ้นของเขาแห้ง เขาแห้งออกเย็น เขาร้องขอน้ำเล็กน้อยที่ปลายนิ้วของลาซารัสเพื่อทำให้ลิ้นเย็นลง! เขาอยู่ในสภาพร้องไห้ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน!

ไฟนรกสุดท้าย

อ่านสิ่งนี้ในพระคัมภีร์ของคุณอีกครั้ง อ่านสิ่งที่พระเยซูคริสต์ ไม่ใช่สิ่งที่นักเทศน์ "ไฟนรก" บอกคุณ พระองค์ตรัส! พระเยซูคริสต์ว่าเศรษฐีคนนี้จะต้องทนทุกข์อย่างไม่รู้จบและตลอดไป ถูกเผาไหม้อยู่เสมอ ถูกไฟ แต่ไม่เคยเผาไหม้? เขาหรือ? แน่แน่นอนว่าไม่!

ไม่มีคำเดียวเกี่ยวกับความปวดร้าวของเขาว่าจะคงอยู่นานแค่ไหน

พระเยซูกำลังพูดสิ่งเหล่านี้กับคนที่ไม่กลับใจ

พระองค์ต้องการทำให้พวกเขาเข้าใจอะไรเมื่อพระองค์ตรัสเรื่องนี้เกี่ยวกับลาซารัสและเศรษฐี? พระเยซูทรงตอบคำถามนี้ให้เราในลูกา 13:27, 28 ซึ่งพระองค์ตรัสว่า

“พวกเจ้าทุกคนที่ทำความชั่วช้าไปจากเรา จะมีการร้องไห้ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน เมื่อพวกเจ้าจะได้เห็นอับราฮัม อิสอัค ยาโคบ และ บรรดาผู้เผยพระวจนะในอาณาจักรของพระเจ้า และตัวท่านเองก็ออกไป” ใช่ว่าพวกเขาจะอยู่ในตำแหน่งเดียวกับเศรษฐีคนนี้!

พระเยซูกำลังใช้พระองค์เป็นอุทาหรณ์เพื่อแสดงให้บุคคลเหล่านี้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขา พวกเขาจะต้องถูกผลักออกไป ลงไปในบึงไฟซึ่งจะเผาผลาญพวกเขา ปลดปล่อยให้ไม่มีรากหรือกิ่งตามที่พระคัมภีร์กล่าวไว้

คนชั่วจะถูกโยนลงไปในบึงไฟ เมื่อพวกเขาเงยหน้าขึ้นในการพินกันพระชนม์ พวกเขาจะรู้ว่าพวกเขาจะถึงวาระแล้ว บัดนี้ต้องถูกโยนลงไปในบึงไฟให้เผาเสีย

เศรษฐีผู้นี้ร้องขอความช่วยเหลือเพราะความปวดร้าวทางร่างกายและจิตใจ รู้ว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับเขา! เขารู้ว่าเขามีความผิด! เมื่อชายคนหนึ่งตระหนักว่าเขามีความผิด และต้องเผชิญกับการลงโทษที่ยุติธรรมและน่ากลัว ส่วนแรกสุดของร่างกายที่จะได้รับผลกระทบคือลิ้นที่แห้ง ดูเหมือนจะติดไฟ

อ่าวใหญ่คืออะไร?

แต่อับราฮัมกับลาซาร์สอยู่แต่ไกล และไม่มีน้ำเข้ามา เศรษฐีต้องทนทุกข์เพราะบาปของเขา เขาได้รับรางวัลในสิ่งที่วัดดูที่เขาแสวงหาและปรารถนาในระหว่างการตายของเขา

มีช่องว่างขนาดใหญ่อยู่ระหว่างคนบาปที่ถึงวาระนี้กับวิสุทธิชนผู้ได้รับสง่าราศีทั้งหมดในราชอาณาจักรของพระเจ้า

อ่าวใหญ่นั้นคืออะไร?

อ่าวที่อับราฮัมกล่าวถึงซึ่งป้องกันคนชั่วจากการหลบหนีจากความตายด้วยไฟนรก และซึ่งทำให้คนชอบธรรมไม่ถูกเผาด้วย คือความเป็นอมตะ

ผู้ที่เป็นอมตะจะไม่มีวันตายเพราะพวกเขาบังเกิดจากพระเจ้า (วิวรณ์ 20:6)

แต่มนุษย์ที่มีได้ถือกำเนิดและบังเกิด โดยพระวิญญาณของพระเจ้านั้นยังคงเป็นเนื้อหนัง อยู่ภายใต้ความเสื่อมทรามและความตาย พวกเขาสามารถเผาด้วยไฟ

อย่าลืมนานี้คือ ไฟที่แท้จริงและเศรษฐีก็เป็นมนุษย์ที่ประกอบด้วยเนื้อและเลือด มีเพียงผู้รอดเท่านั้นที่มีความเป็นอมตะเป็นของประทานจากพระเจ้า (โรม 2:7)

แต่คนชั่วร้ายเก็บเกี่ยวความปวดร้าวและพระพิโรธที่จะเผาผลาญศัตรู ความขุ่นเคืองที่รุนแรง (ฮีบรู 10:27) จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อร่างกายมนุษย์ถูกไฟเผา?

มีช่วงเวลาแห่งการทรมานซึ่งไฟจะเผาผลาญร่างกายก่อนที่บุคคลนั้นจะเสียชีวิต แล้วเศรษฐีคนนี้จะ? พระเยซูไม่ได้บอกว่าเขาเป็นอมตะ เพราะถ้าเป็นเขา เขาจะเป็นวิญญาณและเปลวไฟก็ไม่ไหม้วิญญาณ ไฟเป็นกระบวนการทางกายภาพ เป็นการเผาไหม้ของสสาร

เศรษฐีเป็นคนมีร่างกายเหมือนกับคุณ

ยังไม่เสร็จสิ้น

และพระเยซูที่เรารู้ในเรื่องนี้ โดยที่เศรษฐีได้ยินคำพูดของอับราฮัมในจิตใจหรือมโนธรรมของเขา และถูกริบด้วยเปลวเพลิงที่ลุกโชนไปทั่วร่างกายของเขา

ร่างกายมนุษย์ไม่ได้เผาไหม้ตลอดไป ในที่สุดก็กลายเป็นเถ้าถ่านในกองไฟ ดังนั้นเราต้องไปที่ข้ออื่น ๆ ของพระคัมภีร์เพื่อค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากบันทึกการสนทนาสั้นๆ

มัทธิว 13:30 พูดถึงคนชั่วถูกรวบรวมเป็นพ่อนเพื่อนำไปเผา เกิดอะไรขึ้นกับข้าว (วัชพืช) เมื่อถูกไฟไหม้? พวกมันลุกเป็นไฟ!

อีกครั้งในมัทธิว 3:12 ยอห์นเตือนพวกฟาริสีว่าพวกเขาจะถูกเผาเป็นเถ้าถ่านถ้าพวกเขาไม่กลับใจ พวกเขาจะต้องถูกเผาด้วยไฟที่ไม่รู้จักดับเช่นกัน ไฟที่ร้อนจัดจนไม่มีน้ำใส่ก็ดับได้ เพราะเปลวไฟจะทำให้ น้ำกลายเป็นไอน้ำ

เมื่อพระเจ้าลงโทษคนชั่ว ไฟจะไม่ดับ! แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า มันจะไม่เผาไหม้ตัวเองเมื่อ ไม่มีอะไรจะเผาไหม้แล้ว ไฟที่ไม่สามารถดับได้ไม่สามารถดับได้ แต่มันสามารถเผาไหม้ตัวเองได้เมื่อเผาผลาญทุกสิ่ง

มาลาคีย์ 4:1, 3 พูดถึงไฟที่จะเผาเศรษฐีนี้ว่า "เพราะว่า คุณเกิด วันนั้นจะมาถึง ซึ่งจะเผาไหม้อย่างเตาไฟ และผู้จองหองทั้งหมด แท้จริงแล้ว และบรรดาผู้ที่ทำชั่วจะเป็นคอกข้าว พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่า และวันที่จะมาถึงจะเผาพวกเขาเสีย ว่ามันจะไม่ทิ้งรากหรือกิ่งไว้... และเจ้าจะเหยียบย่ำคนชั่ว เพราะพวกเขาจะเป็นขี้เถ้าใต้เท้าของเจ้าใน วันที่ฉันจะทำสิ่งนี้"

นั่นคือจุดจบของคนชั่ว! พวกเขาจะพินาศและจะไม่มีอีกต่อไป "เขาจะเผาผลาญให้เป็นควัน" (สดุดี 37:20)

มหาเศรษฐีผู้เป็นเนื้อมนุษย์จะมอดไหม้หลังจากถูกริบด้วยเปลวเพลิง เขากำลังจะตายในความตายครั้งที่สอง (วิวรณ์ 20:14) คำจ้ำจองของความบาปคือความตาย ไม่ใช่การทรมานที่ไม่สิ้นสุด (โรม 6:23)

พี่น้องเศรษฐี

ในที่สุดเศรษฐีก็รู้ว่าเขาถึงวาระ! ตอนนี้เขาเข้าใจช่องว่างระหว่างเขากับบรรดาผู้ที่ถูกทำให้เป็นอมตะ อับราฮัมได้ชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปไม่ได้ของเศรษฐีที่จะข้ามอ่าวนั้นไปสู่ความเป็นอมตะ เขามีโอกาสในช่วงชีวิตของเขา เขาได้มอบมันให้กับความมั่งคั่งทางวัตถุและความสุขของโลกนี้ ไม่มี ความหวังสำหรับเขา บัดนี้เขาต้องพินาศในบึงไฟแห่งนี้

ความคิดสุดท้ายของเขาแวบไปที่พี่น้องทั้งห้าของเขาในที่สุด เขาร้องไห้ครั้งสุดท้ายกับอับราฮัม ขอร้องให้เขาส่งลาซาร์ตไปที่บ้านของบิดาเพื่ออ้อนวอนพี่น้องของเขา เกรงว่าพวกเขาจะพบกับชะตากรรมอันน่าสะพรึงกลัวของเขา อับราฮัมตอบว่าพวกเขาไม่ทำงานเขียนของโมเสสและผู้เผยพระวจนะ แต่เศรษฐีตระหนักว่าพวกเขาจะไม่ได้ยินพระคำภีร์เหล่านี้

“เปล่าเลย พ่อของอับราฮัม:” เขากรีคร้อง “แต่ถ้ามีใครคนหนึ่งจากความตายไปหาพวกเขา พวกเขาจะกลับใจ!” (ข้อ 30)

เศรษฐีรู้ว่าลาซาร์ตฟื้นจากความตาย! คำกล่าวเดียนี่พิสูจน์ว่าพระเยซูทรงประทานประสบการณ์ทั้งหมดของลาซาร์ตและเศรษฐีผู้นั้นเพื่อแสดงความจริงเรื่องการฟื้นคืนพระชนม์ ไม่ได้สอนให้ไป "สวรรค์" หรือ "นรก" ในทันทีที่สิ้นพระชนม์

อับราฮัมตอบว่า: “หากพวกเขาไม่ฟังโมเสสและผู้เผยพระวจนะ พวกเขาจะไม่ถูกชักชวน แม้ว่าจะมีการฟื้นคืนชีพขึ้นมาจากความตายก็ตาม” (ข้อ 31)

นั่นไง! เป็นภาษารธรรมคา!
ประสบการณ์ของลาซาร์ตและเศรษฐีแสดงให้เห็นการฟื้นคืนชีพจากความตาย ไม่ใช่การไป "สวรรค์" หรือ "นรก" ในทันที เป็นการฟื้นจากความตาย ไม่ใช่จากชีวิต มันแสดงให้เห็นการตายที่ตายและตายไปแล้ว ไม่ใช่ความเป็นอมตะที่ไม่เคยหมดสติและมีชีวิตอยู่ตลอดไปในการลงโทษนิรันดร์ของ "นรก" ในจินตนาการ พระเยซูทรงแสดงการฟื้นคืนพระชนม์ หรือทรงฟื้นคืนพระชนม์ของผู้ที่ตายไปแล้ว ของผู้ที่ไม่มีสติไม่ว่าจะผ่านไปหลายศตวรรษและนับพันปีนับตั้งแต่พระองค์สิ้นพระชนม์

ห่างไกลจากการแสดงภาพความเป็นอมตะของจิตวิญญาณและการทรมานอันน่าสยดสยองของชัวนิรันดร์ของ "นรก" ที่เป็นตำนานของคัมภีร์ พระเยซูทรงแสดงให้เห็นถึงความตาย การหมดสติตลอดหลายศตวรรษ - การฟื้นคืนพระชนม์จากความตายและการฟื้นคืนสติ และสุดท้ายคือความตายครั้งที่สองในบึงไฟ ที่จะทำลายคนชั่วร้ายโดยสิ้นเชิง ซึ่งพวกเขาพินาศ และกลายเป็นขี้เถ้าใต้เท้าของผู้รอด การลงโทษชัวนิรันดร์ของความตาย ความตายชัวนิรันดร์ ความตายครั้งที่สอง!

คำเตือนสำหรับคุณ!

สุดท้ายแล้วบทเรียนที่แท้จริงคืออะไร?

พระเยซูกำลังเทศนาข่าวประเสริฐแห่งอาณาจักรของพระเจ้า พระกิตติคุณในพันธสัญญาใหม่
เขากำลังแสดงความรอด การฟื้นคืนชีพผู้ชีวิตนิรันดร์ในฐานะของขวัญจากพระเจ้า
มรดกแห่งอาณาจักรของพระเจ้าบนโลกใบนี้

อัครสาวกเปาโลบอกเราอย่างชัดเจนว่าคริสตจักรในพันธสัญญาใหม่ของพระเจ้าถูกสร้างขึ้นบนรากฐานของ
อัครสาวกและผู้เผยพระวจนะ พระเยซูคริสต์ทรงเป็นศิลามุมเอก (เอเฟซัส 2:20) พระเยซูตรัสว่า "เรา
จะสร้างคริสตจักรของฉัน" เปาโลเปิดเผยว่าสร้างขึ้นบนพื้นฐานของศาสดาพยากรณ์และอัครสาวก!

พระเยซูที่นี้สอนคุณว่าถ้าคุณปฏิเสธที่จะฟังโมเสสและผู้เผยพระวจนะ
และโมเสสเป็นหนึ่งในผู้เผยพระวจนะ คุณไม่มีความหวังในความรอด! พระคัมภีร์
(พันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่) ตาม 2 ทิโมธี 3:15 สามารถทำให้เราฉลาดขึ้นสู่ความรอด
เราต้องนำพระคัมภีร์ทั้งเล่ม ไม่ใช่แค่ในพันธสัญญาใหม่เท่านั้น

บรรดาผู้ที่สอนว่าพระบัญญัติของพระเจ้าทำไปแล้ว สอนข่าวสารแห่งความหายนะ!
บรรดาผู้ที่สอนหลักคำสอนนอกกรีตเรื่องความเป็นอมตะของจิตวิญญาณ ไป "สวรรค์"
เมื่อตายหรือถูกลงโทษชั่วนิรันดร์ - สอนตรงกันข้ามกับสิ่งที่พระเยซูตรัส!

ขอให้คุณเอาใจใส่และได้ยื่นพระวจนะทั้งหมดของพระเจ้า!